
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม 
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คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

---------------------------- 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๕๐  นาฬิกา 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครับ เดี๋ยววนันี้ทานประธานจะมาประชมุดวย 

แตอาจจะมาชาสักนิดหนึ่ง ขออนุญาตเรียนที่ประชุมนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

  เร่ืองแรก ในทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุ

และตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันศุกรที่แลวก็ไดนาํขอมูลเบื้องตนในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

คร้ังที่ ๑ วาดวยประเด็นในการรางรัฐธรรมนูญมาพิจารณาตอ แตวาไมไดลงในเรื่องของเนื้อหา  

เพราะฉะนัน้กม็ีการมาพิจารณาอยูสวนหนึง่ ซึง่ก็ดูเหมือนวาจะมีขอสังเกตวาในการรายงานตอ 

สภารางรัฐธรรมนูญตอไปนัน้ซึ่งจะมีรายละเอียดมาก นาจะมกีารทาํตามรูปแบบที่มเีนื้อหานอยกวานี ้

เนื่องจากเอกสารนี้มีเนื้อหาถึง ๓๑๖ หนา ก็นาจะมีการรายงานตามรปูแบบ แลวก็เนื้อหาที่เปนรายละเอียด

นี้อาจจะจําเปนหรือไมจําเปนก็คงจะไดดูในการประชมุคร้ังตอไปของคณะกรรมาธิการชุดใหญ แตวา 

ก็ยังพิจารณาไมเสร็จ อยางเชนอาจารยคมสัน รองประธานคณะกรรมาธิการก็ใหความเหน็วามันก็เปน 

สรุปขอมูลเบื้องตน จริง ๆ แลวมันก็มพีูดยาวกวานี้มีอีก แลวก็นาจะลองทาํเปนรูปแบบการรายงานไปกอน 

แลวก็เอกสารชุดนี้ก็ควรตองแยกตางหาก อยางนอยเรื่องที่จะอภิปรายกันอยางมากถาหากวาเปนอันนี ้

เปนตัวนี้ชุดเดยีวและเปนตัวหลักเลยจะเปนประเด็นที่จะตองกลาวกนัมากอยางกวางขวางในที่ประชุม 

สภารางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้ผมก็ไมแนใจครับวาเราจะตองพิจารณาอีกกี่คร้ังถงึจะผานที่ประชุมใหญ 

ของคณะกรรมาธิการ ก็คงจะตองหารือกนัในรอบตอไป ทนีี้บางทานกไ็ดเขาประชุมแลวก็คงจะไดทราบ 

นะครับ แตบางทานเปนอนุกรรมาธิการก็ไมไดเขาประชุมกลุม ผมขออนุญาตแจงความคืบหนาเกีย่วกับ 

เร่ืองนี้ใหที่ประชุมทราบนะครับ 

  เร่ืองที่ ๒ ที่จะแจงที่ประชุมทราบนะครับ ขณะนี้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูก็ได 

มีการพจิารณาในชวงการแปรญัตตินี้ จะมีการประชุม ขณะนี้กําลังประชุมอยู พรุงนี้ก็จะมีการประชุม 

วันพุธ ผมเขาใจวาเปนวนัที่ ๑ เพราะวันพฤหัสบดีตรงกบัวันวิสาขบูชา แลววันนี้เปนปที่จัดทั่วโลก 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

ฉลองวนัวิสาขบูชาทัว่โลก ผมเขาใจวาเปนวันจนัทร วนัองัคาร วนัพุธ แลวก็วนัศุกร คอืวันที่ ๑ มถิุนายน 

เพราะตามตารางก็จะมีการประชุมกันอยู ซึ่งบางสวนเปนการประชมุกนัเอง แตสวนใหญจะเปนเรื่อง 

การเขาฟงผล ผลของการรับฟงองคกรตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในขณะนี้ ซึง่เปนความเห็นเกี่ยวกบั 

รางรัฐธรรมนญูรายมาตรา ตัวผมเองผมกจ็ะมาเขาฟงการประชุมคณะกรรมาธกิารยกรางในวนัพธุนี ้

สวนวันพรุงนีจ้ากการคุยกอนเขาประชุมกบัคุณปทมา เขาใจวาคุณปทมาอาจจะมีเวลาบางสวนทีจ่ะมา 

เขารวมประชมุดวย เขาประชุมเชา – บาย ประชุมเต็มวนันะครับ แตวาวันนี้เราคงตองประชุมของเรานะครับ 

เวนแตวาถาหลายทานอยากจะไปฟงผมคิดวาคณะอนกุรรมาธิการกไ็มนาจะขัดของ ถาใครอยากจะ 

ไปฟงการประชุมของคณะกรรมาธิการยกราง และในเวลาเดียวกันนี้ขณะนี้สภารางรัฐธรรมนูญกก็ําลัง

ประชุมกันอยู เมื่อสักครูก็เหน็ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึงทานศาสตราจารยนิธ ิเอี่ยมศรีวงศอะไรตาง ๆ 

แลวก็อีกหลายประเด็นดวยกัน แตวาเอาเปนวาถาหากวาทานสะดวกก็ขอความกรณุาวาขอเขาประชุม 

กับกรรมาธกิารยกรางหรือสวนอืน่ ๆ ที่เกีย่วของแลวกม็าชวยกนัจัดทาํถาเห็นวาเปนประโยชนกับ 

การจัดทาํบันทึกเจตนารมณนะครับ แตผมขออนุญาตเรียนยนืยนันะครับวา จริง ๆ แลวการจัดทาํบันทกึ 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไมใชหนาที่ของคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ สภารางรัฐธรรมนูญมอบหมาย 

ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดเราเอง ซึง่เราจะตองรายงานตอคณะกรรมาธกิารวิสามัญ แลวก ็

รายงานตอคณะกรรมาธิการยกราง และที่สําคัญคือรายงานตอตัวสภารางรัฐธรรมนูญ เราไมไดข้ึนตอ 

กรรมาธิการยกราง แตเขาเขียนอํานาจหนาที่วาใหสงไปดวย กลับกลายเปนวาในทางกลับกนั 

คณะกรรมาธกิารยกรางเขากลับมีเร่ืองจะฝาก ซึง่ในอนาคตเขาจะทําเรื่องฝากมานะครับวาเรื่องบางเรื่อง 

เขาจะไมเขียนไวในรัฐธรรมนญู เขาจะตัดออก แลวขอใหบันทกึเปนเจตนารมณแทน ซึ่งเราจะตองพิจารณา

กลั่นกรองเบื้องตน และเปนอํานาจของคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาวาอยางนีค้วรบันทกึ ไมควรบันทกึ

อยางไรเปนหนาที่ของชุดนีโ้ดยเฉพาะ อันนี้ตองขออนุญาตเคลียรกันใหเปนที่เขาใจนะครับ  

  เร่ืองตอไป คุณปทมาไดกรุณานําเอกสารมาแจกทานอนุกรรมาธกิารทุกทาน ผมไมทราบ

วามีอะไรทีจ่ะใหอะไรเพิ่มเตมิไหมครับ คณุปทมาเขาใจวาแจกทุกคนนะครับ เอกสารเลมเขียว รายงานผล 

การสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ เชิญครับ 

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  คือเปนเอกสารที่สถาบนัพระปกเกลาจัดทาํขึ้นจากการที ่

ไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จะมี ๒ รูปแบบก็คือจัดเวทีดวย และสวนที่นาํมาแจกทานกรรมาธิการ 

ในหองนีก้็คือเปนสวนทีเ่ก็บจากแบบสอบถาม มีการเกบ็ ๒ คร้ัง อันนีเ้ปนครั้งที่ ๒ ไดทําสรุปขอมลู 

และก็นาํเสนอสภารางรัฐธรรมนูญเรียบรอยแลว เห็นวาคณะกรรมาธกิารของเราจะมีสวนเอาไปใชประโยชน

อะไรไดบางก็เลยนํามาแจกในทีน่ี้คะ  

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  เปนบทสรุปผูบริหาร จริง ๆ มีเลมฉบับสมบูรณอยู ไมทราบวาถาหากวา 

นําเพียงชุดเดยีวมอบใหกับทีมคณะทาํงาน ถามนีะครับ ก็อยากจะใหเอาชุดสมบูรณ เผื่อจะไปดูตอ 

ไปใชประโยชน เพราะวาอนันี้เปนขอมูลทีสํ่าคัญ ๆ เทานั้น แตขอมูลอยางละเอียดจะเปนเลมรายงาน 

ฉบับสมบูรณใชไหมครับ  

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  มีเลมสมบูรณนะคะ ถาอยางนัน้เดี๋ยวจะนาํมาใหไวที่สภา 

๑ ชุด และก็เดีย๋วใหนองคณะทีมนักวิชาการอีก ๑ ชุดคะ  

  ประธาน  :  เร่ืองแจงทีป่ระชุมผมคงจะไมยดืยาวนะครับ แตวาจะตองแจงสักนิดหนึ่ง 

นะครับ คือคณะกรรมาธิการมีกําหนดจัดสัมมนา ๔ ภาค ในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับการจัดทําจดหมายเหตุ 

และบันทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในชวงเดือนมิถนุายน โดยหลักจะจัด ๔ ภาค ๔ คร้ัง ซึง่กาํหนดจัด 

คร้ังแรกนั้นจะเปนวนัเสารที่ ๙ มิถนุายน ทีภ่าคเหนือ ที่ภาคเหนือนัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการกเ็หน็ชอบ 

ใหจัดที่จงัหวัดลําปาง เพราะฉะนัน้ขออนุญาตเรียนที่ประชุมนะครับวา กิจกรรมการจดัสัมมนาเกี่ยวกับ 

การทาํจดหมายเหตุและบนัทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนัน้จะมกีารจัด โดยที่เนื้อหาของงานก็จะเปนการ

นํานิทรรศการที่อยูที่ชั้นลางของอาคารรัฐสภา ๑ ที่ไดทาํพิธเีปดไปแลว ซึง่บางอยางอาจจะตองแกไข 

และก็จะมีโบชวัร มีเร่ืองเกี่ยวกับการทําจดหมายเหตุไปเผยแพรดวย ครั้งที่ ๑ มีกลุมเปาหมายประมาณ 

๒๕๐ คน ซึง่คาดวาสวนใหญก็จะเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร แลวก็จะเชิญ 

คณะกรรมาธกิารรับฟงความเหน็ประจําจงัหวัดลําปาง แลวก็ประชาคมของลําปางอกีสวนหนึ่งเขารวม 

ประชุมดวย เพราะฉะนัน้รูปแบบก็จะเปนการนําวิธีการไปแสดง แลวก็จะตองมกีารเชิญวิทยากร  

ซึ่งใหความรูเร่ืองการทําจดหมายเหตุ แลวก็อีกสวนหนึง่ก็คือจะเรยีนปรึกษานะครับวาถาทานประสงค 

จะไปเปนวทิยากรก็จะยินดยีิง่ จะเปนวันเสารที่ ๙ มิถนุายน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  

ที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง อําเภอหางฉัตร เปนอาคารซึง่สมเด็จพระเทพฯ ไดเสด็จไปทําพิธี

เปดใชอาคาร และไดพระราชทานนามอาคารศิรินทรารตันของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

เปนทีเ่รียบรอย ก็ขออนุญาตเรียนที่ประชุม  

  ครั้งที่ ๒ จะมกีารจัดวนัที ่๑๔ มิถนุายน ซึง่มีกลุมเปาหมายประมาณ ๔๐๐ คน  

รูปแบบทํานองเดียวกัน ก็คอืจะมีการจัดแสดงนทิรรศการที่เขาทาํมา ๒ ชุด ผมเขาใจวาไมรูวาได ๑ หรือ  

๒ ชุด แตวาอนันี้จะไปแสดงที่ภาคเหนือและไปที่มหาสารคามวนัที ่๑๔ ซึ่งผมไมแนใจวาวนัที่ ๑๔ มิถนุายน

นั้นจะจัดเชาหรือวาบาย กาํลัง Set โปรแกรมกันอยู แตกลุมเปาหมายนั้นก็จะประมาณ ๔๐๐ หรือ ๔๕๐ คน

แลวก็จะมวีิทยากรจากทางมหาวิทยาลยัมหาสารคามประมาณ ๒ – ๓ ทาน รวมขึ้นพารแนลดวย  

  สําหรับคร้ังที่ ๓ และครั้งที ่๔ ผมยงัไมทราบขอมูลในความคืบหนา เพราะฉะนัน้ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

ก็ขอยังไมรายงานประสงคจะไปรวมกิจกรรมก็ดวยความยินดียิง่ และก็ชวยกรุณาแจงทางฝายเลขานุการ 

หรือแจงทางผมหรือทางทานเลขา ทานโสมสุดาทราบ ฝายเลขาไมมีอะไรแจงนะครบั 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ ทนีี้ตามธรรมเนียมเขาจะใหทางเลขานกุาร 

เชิญครับ  

  นางโสมสุดา ลียะวณิช (เลขานุการ)  :  เรียนทานประธาน ขอบคุณคะ ก็ขอเปน 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ เปนการบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบันทึก

เจตนารมณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม 

คร้ังที่ ๑๐ เมื่อวันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คร้ังทีแ่ลวก็มี ๕ ทาน  

มีทานอาจารยสมเกียรติ รองประธานทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม และก็มทีานอาจารยอําไพ  

มีอาจารยนลนิี รายชื่อดังแนบ และก็มีรายชื่อคณะอนุกรรมาธิการผูไมไดมาประชุม ๕ ทาน 

มีทานผูชาํนาญการ นักวชิาการเขารวมประชุม ๒ ทาน คอืคุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ แลวก ็

รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม และมผูีเขารวมประชุมรายชื่ออีก ๔ ทาน ซึ่งเปนคณะทํางานของเรา 

ในหนา ๒ ก็เร่ิมประชุม ๑๕.๔๐ นาฬิกา -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

           - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ก็มีแกไขดังที่แนบที่มานี ้

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อพิจารณา เราไดพิจารณากนัเรื่องจัดทํารางบันทกึเจตนารมณ

เปนรายมาตรา มาตราสะกดผิด ตัด ร  

  ประธาน  :  ขอโทษครับ บรรทัดที่เทาไรครับ 

  เลขานุการ  :  บรรทัดที่ ๒ ในหนา ๓ พิจารณาจัดทํารางบันทกึเจตนารมณ 

รายมาตรา ขอตัด ร ทิ้ง ทานกรรมาธกิารชวยตรวจ เชญิคะอาจารย 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  :  ขออนุญาตหนาแรกคะ นามสกลุของคุณหญิงจะผิด

หรือเปลาไมทราบคะ  

  เลขานุการ  :  ประทานโทษคะ ไมไดอานตอ 

  ประธาน  :  เกษแมนกิจ นะครับ ม ตัดออกครับ  

  เลขานุการ  :  ขอบพระคุณคะ รายชื่อทานกรรมาธิการกรุณาดูรายชื่อดวยนะคะ บางทีจะมี

พิมพผิดเลก็นอยคะ ตอในหนาที่ ๓ เราไดพิจารณาขอมลูเบื้องตนในการจัดทําบนัทกึ 

รางเจตนารมณ และพิจารณาในสวนที่ ๑ สวนที่ ๒ สวนที่ ๓ สวนที ่๔ กม็ีการออกความคิดเหน็กนั ขอตอไป

หนา ๔  

  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอืน่ ๆ  ที่ประชุมมมีติใหนัดประชุมคร้ังตอไปวันจันทรที ่๒๘  

ก็คือวันนี้นะคะ รายงานการประชุมมี ๔ หนา ทานกรรมาธิการ อนกุรรมาธิการจะมีแกไขเพิ่มเติมไหม ไมมี

คะ 

  ประธาน  :  ถาไมมี ก็แกไขเล็กนอยตามหลักการไป แตวาถาหากวาทานพบเมื่อไรวา

ตรงไหนไมถกูตองก็ตกลงกนัวา ใหแจงทางฝายเลขานกุารไดทันทนีะครับ ผมตองขออภัยที่ประชุมอยางหนึ่ง

นะครับ ผมลืมแจงที่ประชุมไป ๑ เร่ืองนะครับ คือในการประชุมคณะกรรมาธิการเมื่อวันศุกรที่แลว ทาน

ประธานเดโชทานไดมอบเอกสารชุดหนึ่งมาสําหรับใชงานในคณะอนกุรรมาธิการชดุนี้ ก็คือเปนเอกสารที่

จัดทําโดยฝายเลขานุการคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เปนคําอธิบาย 

รางรัฐธรรมนญูฉบับรับฟงความคิดเหน็ ซึ่งในสวนนี้ก็จะตรงกับเอกสารที่เปนรูป PDF file ที่หนาแรกของ

สภารางรัฐธรรมนูญ ขอใหทางทีมนักศึกษามารับไปดูนะครับ จริง ๆ เปนชุดที่ไดเคยให Download จาก 

Internet แลวนะครับ แตอันนี้เปนชุดที่ไดรับมอบหมายโดยตรงจากคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับ อันนีก้็

อาจจะใชประกอบไดเพราะวาไดเพิ่มเติมมานะครับ เชญิทานวัชรินทรครับ 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๒/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  กอนที่จะไปวาระอืน่ อยากจะถามแจงเพื่อทราบที่

จังหวัดลําปางกับจังหวัดมหาสารคาม ไมทราบวาประเด็นที่ไปพูดนี้เฉพาะจดหมายเหตหุรือวามบีันทกึ

เจตนารมณดวย  

  ประธาน  :   ๒ เร่ืองครับ ทัง้เรื่องจดหมายเหตุ แตเร่ืองจดหมายเหตุจะมนีิทรรศการไปจัด

แสดงดวยและมี โบชวัร ถาผลิตไดหรือผลิตเพิ่มไดไปแจกดวยนะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ที่จังหวดัมหาสารคามก็เหมือนกัน 

  ประธาน  :   เชนกนัครับ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก็อาจจะมีนทิรรศการที่เปน

นิทรรศการที่เขามีอยูเขามาประกอบ แลวก็ในการสัมมนากจ็ะมีข้ึนอภิปราย ๒ ประเด็น เพราะยงัมีเร่ือง

บันทกึเจตนารมณดวย และอธิบายใหคนเขาใจเรื่องการทําจดหมายเหตุดวย อันนี้กเ็ปนวัตถุประสงคหรือ

ตามอํานาจหนาที่ของกรรมาธิการชุดนี้ครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถามวาในกรณีที่อนุกรรมาธิการหรือกรรมาธิการไป 

ตองไปรอตอบคําถามหรือวาไป คือที่ ๆ ไปคืออยากจะรูภารกิจดวยวา ถาจะตองเปนคนขึ้นเวที ตอบคําถาม

หรือวาอะไรกต็องเตรียมตัว 

  ประธาน  :  เปนวทิยากรครับ ในชวง ๓ ชัว่โมง 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ตองเตรียมทีว่าจะตองเก็บขอมูลทัว่ไป ไมใชไปมือเปลา

ครับ  

  ประธาน  :  แตวาเราคงตองดูเหมือนกันนะครับวาเราจะบอกอะไร เพราะวามนัยงัไมเสร็จ 

ก็คงจะพูดในเรื่องของหลักการวาเราไปทําอะไร แลวทําไมเราตองทําบนัทกึเจตนารมณ แลวก็มีตัวอยางมี

อะไร แตวาเรื่องบางเรื่องยงัไม Final เราก็ตอบไมได ตองมี Research ใชไหมครับวา 

มันยงัไมสมบูรณ แตคิดวาคงตองอธิบาย คือวัตถุประสงคหลักตองใหคนเขาใจวาจดหมายเหตุคอือะไร แลว

ก็ทําไมตองทาํบันทกึเจตนารมณรัฐธรรมนญูดวยนะครับ อันอืน่นาจะเปนสวนประกอบ 

นะครับ ถาหากวาทานอนุกรรมาธิการไปดวยก็คนที่จัดงาน คนจัดก็จะดีใจมากพอสมควรนะครับ  

ถาทานสะดวกนะครับ แตถาไมสะดวกไมเปนไรนะครับ คิดวาคงทั้งที่ลําปางและมหาสารคาม เขาใชเวลา

เพียง ๓ ชั่วโมงครับ อันอืน่กแ็ลวแตความสะดวกครับ 

  เลขานุการ  :  เรียนถามทานประธานวาในชุดจดหมายเหตุจะมีคณะอนุกรรมาธกิาร

จดหมายเหตุไปบรรยายใชไหมคะ ไมใชเราไปรับหนาทีบ่รรยายจดหมายเหตุแทนเขานะคะ  

  ประธาน  :  คุณกบตอบแทนคุณภิรมยนดิหนึง่ครับ เพราะวาประสานอยูเชิญครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คณะจดหมายเหตุเขาจะมีอนกุรรมาธิการของเขาไปกับเราดวย คุณ

ประยูรคะ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๒/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  เลขานุการ  :  คุณประยูรไมใชนักจดหมายเหตุ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  อาจารยขนิษฐาไปดวยคะ 

  เลขานุการ  :  ตองประสานใหทานทราบวาทานจะขึ้นเวท ี

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  แจงไปแลวคะ 

  ประธาน  :  ตองทาํกําหนดการแลวก็ตองมีใสเปนชื่อวทิยากร คุณประยูรไปก็จะเปนสวน

หนึง่เปนเรื่องการเอานิทรรศการไปแสดง แตวาถาเรื่องขึ้นเวทีนาจะเปนเรื่องของอาจารยขนิษฐาครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  มีกําหนดการแนนอนวา ๓ ชั่วโมงใครจะทําอะไร มิ

เชนนั้นเดี๋ยวอยางอาจารยวามันเลอะเทอะไปมันจะยุง มันมีเวลาแค ๓ ชั่วโมงตองบรรลุเปาหมาย 

  ประธาน  :  คือคนที่เปนหลกัคือทานรองประธาน สสร. และประธานกรรมาธิการเราคอื

ทานเดโชนะครับ เขาใจวาทีจ่ังหวัดลําปางทานไป และทีจ่ังหวัดมหาสารคามทานก็ไป ทานเปนหลกัอยูครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ตองถามวาทานกําหนดขอบเขตอะไร เพราะวาถาไป

อยางในนามของกรรมาธกิารก็คือขอบเขตของเรามันมีจาํกัด ๓ ชั่วโมงนี้ถาไมกําหนดขอบเขตมันจะไป 

ไหน ๆ  

  ประธาน  :  เทาทีท่ราบก็คือวา เรากาํลังทาํงานอยู และเราก็ตองใหผลงานเปนที่รูของคน

อ่ืนอยางกวางขวางก็คือ เปนแนวคิดวาทาํไมออกไปจัด ๔ ภาค เพราะตางจงัหวัดเขาจะ 

ไมคอยรูครับ ฉะนัน้เราก็ตองอธิบาย แลวอธิบายความสําคัญตรงนี้ และไดเห็นขอมลูเผยแพรออกไป เพราะ

สวนอืน่เขามีผลงาน ไมอยางนั้นแลวเหมือนกับชุดนี้ก็ไมมีผลงาน ไมอยางนัน้เดี๋ยวอาจจะ    ผมขออนุญาต

พูดนอกเรื่องครับ อาจจะถูกไลเหมือนถูกไลรัฐบาล เพราะฉะนัน้เราก็ตองมีผลงานและเราตองไปแสดงดวย 

แตวาผมคิดวานาจะเปนบวก ผมคิดวาไปนาจะเปนประโยชนครับ  

ขออนุญาตตอนะครับ เพราะวาวนันี้เราจะไดเขาสูระเบียบวาระที่ ๓ ขออนุญาต 

ผานมาที่ระเบียบวาระที่ ๓ นะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา ตามระเบียบวาระเขาจัดวาเปนการพิจารณาจัดทาํราง

บันทกึเจตนารมณ รายมาตรา  

  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ  

  ผมเขาใจวายังไมมีเร่ืองอะไร เร่ืองหลักก็จะเปนเรื่องระเบยีบวาระที่ ๓ นะครับ ทนีี้สําหรับ

เอกสารอยางที่เรียนตอนตนนะครับ ประเด็นก็คือวาสําหรับหมวด ๒ เดี๋ยวผมเขาใจวาหมวด ๒ จะขอเก็บไว

กอน จะเขียนได ไมไดอยางไรมีขอมูลมีอะไร ซึ่งเดี๋ยวคุยกนัจะมกีารประชุม 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๒/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

คณะทํางานตอ ซึ่งคงจะคุยกับทางดานนอง ๆ ผมขออนุญาตคิดวาวนันี้เรานาจะดเูฉพาะในหมวด ๑ กอน

นะครับ ในเอกสารนี้จริง ๆ แลวมีหมวด ๑ คือหนา ๑ หนา ๒ บังเอิญวาผมไมไดดูมาลวงหนา คือเปนตุกตา

ที่เปนเรื่องเปนตัวรางเทานัน้ ซึ่งเปนคนที่เขาอยูแตละกรอบเปนนักศึกษาปริญญาโทเสนอกนัมา แลวก็ลอง

ใหเราดูนะครับ หนา ๑ หนา ๒ หนา ๓ หนา ๔ กจ็ะเปนหมวด ๑ แลวก็หนา ๕ เปนหมวด ๒ และเขาใจวาไป

เอามาจากที่เขาอธิบายไวนะครับ ๑๒ หนาถึงมาตรา ๒๕ ทนีี้ไมทราบวาของวันนี้ยงัไมมีหมวด ๓ เขามาใหดู

ใชไหมครับ กจ็ะเปนในสวนนี้กอนนะครับ ถาดูในตารางเปรียบเทียบกจ็ะในทาํนองเดียวกนั แตในตารางมี

มาตราอื่นเพิ่มมาดวยนะครบั มีมาตรา ๓ มาตรา ๔ อันนี้อาจจะใหดูเนนในเชงิรูปแบบมาตรา ๒๖ มาตรา 

๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ ในตาราง มาตรา ๔๕ มันมกีระโดดอยูนะครับ คือทําเทาที่ลองทําไดกอน 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ เพราะฉะนั้นเนื้อหาจะไมตรงกนั เพราะฉะนัน้ในจุดแรกอยางที่ทานวัชรินทรไดกลาว

ตอนตนนะครับวา ในเบื้องตนเราเห็นหนาตาอยางนี้แลวเราจะใชเวลาปรึกษาเรื่องนี้เบื้องตนมากนอยแค

ไหน และถาตรงนี้เคลียรเสร็จแลวเราจะดแูลวก็คอย ๆ ทํา แลวก็เสร็จไป และถามีอะไรที่มีเนื้อหาใหมเรา

คอยมาแก แตเราตองทาํไปเรื่อย ๆ ไมอยางนัน้แลวงานจะไมคืบหนา เพราะฉะนัน้วนันี้มเีร่ืองหารอื ๒ 

ประเด็น คือทานวัชรินทรเสนอวาลองพิจารณาเรื่องรูปแบบกอน  แตผมไมอยากใหใชเวลามากเกนิไป หาก

เปนไปไดไมอยากให Debate ในเรื่องนี้เกนิ ๑๕ นาทนีะครับ แลวเราจะไดทํารายมาตราแลวนะครบั 

เพราะวาเรากใ็จรอน เพราะวางานมันมารอจออยูตรงนีน้ะครับ ผมอยากจะขอความเห็นหลาย ๆ ทานวา

อยางทานประโภชฌหรือวาทานคณิตหรือวาคุณหญงิกลุทรัพยนะครบัเห็นหนาตารปูแบบของเจตนารมณ

แลวคิดวาอันไหนนาจะดีกวากันในการนาํเสนอนะครับ ขอเชิญคุณประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมโดยสวนตัวเปนความรูสึก

สวนตัวผมชอบแนวนี้นะครบั ดูมันอิสระแลวก็งาย ๆ ดูตอเนื่องดี พอบบีบังคับดวยกรอบรูสึกมันอดึอัด

อยางไรเหมือนกนั แลวก็มันจะตกไปทางฝงขวาอยูเร่ือย ๆ มองแตละครั้งก็จะมามองอยูทางริมฝงขวาดูไม

สบายตา ผมวาลักษณะของการเพิม่เนื้อหาอะไรตออะไรก็จะดูไมสวยงามเทากับ 

แบบแรก ผมเห็นวาแบบแรกนาจะเหมาะสมกวา แบบนีค้รับไมทราบแบบไหนครับ  

  ประธาน  :  ตีกรอบมาตราแลวก็เจตนารมณ แลวกห็มายเหตุ หมายเหตุนี่กห็มายความวา

เราก็จะบอกวา เราอางไปถงึมติที่ประชุมของใคร เมื่อไร อยางไร ที่เปนสาระสาํคัญ 

นะครับ ผมอยากจะฟงความเห็นหลาย ๆ ทาน เชิญทานคณุหญิงกุลทรัพยครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  พูดเลยก็ได พูดตามหลังนักกฎหมายนะคะ คือถาพูด

จริง ๆ แลวอยางนี้คือกฎหมายทาํแบบกฎหมายถูกไหมคะ ตองมีขางหนึง่แลวก็อีกขางหนึง่  

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

อธิบายอยางนีถู้กตองตามกฎหมาย แตอยางที่ดิฉันวาอนันี้มนัสบายตากวา มันดูงาย ๆ อาจจะดูเด็กหนอย 

แตวามันงายสาํหรับทุก ๆ คนที่จะอาน ดิฉันดูแลวก็รูสึกมันสะอาดตาดีดวย แลวมนัไมคอย 

ตีกัน อยางนี้เราดูถึงแมจะเปนรูปแบบของการพิจารณากฎหมาย แกไขกฎหมาย เขาจะตองทําแบบนี้  

ขางนี้ขางหนึง่แลวขางนี้ขางหนึง่ก็ตาม เราก็ไมจําเปนตองทาํตามเขาใชไหมคะ ในเมือ่ถาเห็นอยางนี้ดีและ

ในที่สุดเดี๋ยวเราพิจารณาแลวเราก็เอาเขากรรมาธิการดวยใหเขาดูใชไหมคะ ดิฉันกช็อบแบบนี ้

  ประธาน  :  เชิญครับทานวัชรินทร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวญิูสกุล  :  คืออยางนี้ครับ คือถาที่ประชุมเราเหน็อยางไร ก็จะได

เอาเขาที่ประชุมวิสามัญ ถาวิสามัญ โอ.เค. เราก็เอาตามนั้นเลย ทีนี้ปญหาก็คือวา เรามีที่ปรึกษาดอกเตอร

มนตรีอีกทานหนึง่นาจะ Consul เขาดวยวา ทานเหน็อยางไร รูปแบบอยางนีน้ะครับ เพราะวาเดี๋ยวเกิดทาน

ไปแยงในทีป่ระชุม อนันีก้็อยากจะเรยีนคือทานไมมาวันนี้ใชไหมครับ ทานอาจารยดอกเตอรมนตรี 

  ประธาน  :  ทานดอกเตอรมนตรีเขาใจวาวนันี้ไมวาง แลวก็จริง ๆ ไดเรียนเชิญทานที่

ปรึกษาคณะกรรมาธิการและทานเปน สสร. ดวย คือทาน พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ เอาไวดวย แตวาทาน

ประชุมอยูครับ ตอนนีม้ีประชุม สสร. อยู เพราะฉะนัน้เขาใจวาทานอยูในที่ประชุม สสร. ทานคงมาประชุม

ชุดนี้ไมไดครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  เราจะทําใหตัวมนัไมเหมือนกนัไดหรือเปลาคะ คอืมันตี

กรอบสวยงามแลว แตวาถาเราทําใหตัวไมเหมือนกันมันจะดึงดูดความสนใจมากขึ้น จะเปนตวัขางบนเปน

หนกัหนอย หรือวาจะเปนธรรมดา แลวตรงนี้เปนเอนหรอือะไร แตเอนมันจะทําใหตาเอียงอานไปเยอะ ๆ 

ตรงนี้มนัเยอะ ถาเอนแลวมนัจะเอียง แตวาใชวิธีลองคิดดู ใช Front อะไรนี่ 

  ประธาน  :  เขาจะลองทําเปนตัวเขมใหดูนะครับ หรือ Front คนละ Front ลองดู 

นะครับ ลองดูวามาตรา ๘ เปนอยางนี้ แลวก็มาตรา ๙ มาอยูในหนาเดียวกนัใชไหมครับ มาตรา ๙ ลอง

เปลี่ยน Front แตที่จะเปนตวัดํา แตลองเปลี่ยน Front ลองดูนะครับ คอืมาตรา ๘ เอาอยางนัน้ 

นะครับ ทีนี้มาตรา ๙ ที่อยูขางลางครับ ใหอยูในหนาเดียวกันนะครับ  

 

- ๓/๑ 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๓/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ระหวางนี้ขออนญุาตทานประธานเรียนในเบือ้งตน 

เร่ืองอาจารยมนตรี ทานมนตรีไดทราบแลวเหมือนกัน เพราะวาเรียนปรึกษาไวแลววาจะทาํมาตรา 

และใสในกรอบสี่เหลี่ยมอยางนี้คะ และกม็ีเจตนารมณ แลวก็มีเหตุผล ทานไมไดวาอะไร ไมทราบ โอ.เค. 

หรือเปลาแตทานไมไดวาอะไร  

  ประธาน  :  Front ที่ไมเหมาะคือ Front Angsana  Front Angsana จะอานไมสบายตา 

Front อ่ืนจะด ีก็ลองดูตัวอยางในตารางที่เราเคยลองใช ๓ – ๔ Front นะครับ ผมขออนุญาตเรียนนะครับวา

ถึงแมตรงนี้จะเปนเนื้อหาหลกั แตในที่สุดกจ็ะมีภาคผนวกอีก ความเหน็ประชาชน ความเหน็อะไรที่ สสร. 

เขาขอใหบันทกึใหละเอยีด เพราะฉะนัน้จะมภีาคผนวกอกีนะครับ และก็ประเด็นในการรางรัฐธรรมนูญ 

หรือวาเราจะแยกเปนภาคผนวกอนันี้วาดวยประเดน็ และก็ภาคผนวกวาดวยรายมาตรา มนัจะออกมา 

แบบไหน เขาใจวามนัไมนาไปปนกนัแลว อันนี้เรากท็ําจบไปแลว และจะมีที่เปนความคิดเห็นที่ทยอยสงมา 

สถาบนั ๑๘๘ แหง ๑๒ องคกร คมช. สภานิติบัญญัติแหงชาติ ประชาชน ๗๖ จงัหวดัอะไรตาง ๆ  

เยอะแยะไปหมด ทนีี้เราตองมาสรุป คงตองสรุป เพราะวาเขาขอใหเราลองชวยสรุปดวย เพื่อที่จะเปนการ

งายในการดูรายมาตรา ซึง่ในอนาคตนี่นะครับ หรือผมไมรูวา สสร. เขาคงตองขอจากชุดที่มหีนาที ่

รับผิดชอบโดยตรงที่เขาจะเอาไปเกี่ยวของกับการอภิปรายของเขา แตของเราเขาขอใหเรามาบันทกึ 

ตามหลงั เพราะฉะนั้นมันตองมีภาคผนวกอีก ไมใชเฉพาะอันนี้ แตวาสาระหลักของเรา หวัใจของงาน 

ของเราคืออันนี้ อันอื่นเปนเอกสารประกอบ คิดวามนัจะมีอีก มนัไมใชชุดนี้ชุดเดียวนะครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนญุาตทานประธาน คือสรุปแลวก็เอา Format 

นี้นะครับ ทนีี้ในรายละเอียดผมอยากจะเรยีนอยางนี้วา คือมันอาจจะยังไมนิง่ แตละสวนถามันมอีะไร 

เพิ่มเติมที่เปนขอสังเกตเรากอ็าจจะมาเพิม่ได คือในช้ันนีเ้ราทําไปกอน แตที่นองเขาพมิพไปที่ผมทาํตัวอยาง

มาก็ไมไดหมายความวายุตนิะครับ ก็เปนแตวาเก็บข้ึนมาแลวกพ็ยายามที่จะเรยีงใหเห็นวามนัมีอะไรตรงนั้น

ซึ่งอาจจะเยิน่เยอไปเราก็คงตองดูอีกทหีนึง่ หรือวาขอมลูอาจจะไมครบถวนก็คงตองเพิม่อีก ทีนีม้นัม ี

อันหนึ่ง ในกรณีที่ไมมีการแกไขเราจะทาํเปนอยางไรดีทีจ่ะสื่อใหเห็นวามันเปนหลักที่เปนระบบ

ประชาธิปไตยของเราจริง ๆ มันอาจจะมวีวิัฒนาการมาตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เปนไปไดตรงนั้น 

ซึ่งมนัก็สืบเนื่องมา หลกัการมันจะยาวนานมาตลอด ตรงนัน้คงจะตองมาหารือกันอกีวาเราจะหมายเหตุ 

อยางไรวา อันนี้ก็คือหลกัที่แทจริงที่เราเปลีย่นแปลงการปกครองมาตัง้แต ๒๔๗๕ มนัก็สืบเนื่องมาตลอด 

ผมวาอนันัน้กค็งจะตองมาคอย ๆ ดูอีกทีหนึ่ง คือคลาย ๆ กับวาเราทําแลวก็คอย ๆ Develop ไปเร่ือย ๆ  

ใหมัน Complete ที่สุด 

  ประธาน  :  เหน็ดวยนะครับ เพราะฉะนัน้เราก็จะไลดูทีละกลุมแลวก็เติมไปจนเต็ม 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๓/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

๒๙๙ มาตราไปเรื่อย ๆ แตสวนที่มีการแกไข ไมมีการแกไขอยางไรเรากค็อย ๆ ทาํเทาที่ทาํไดไป เพราะฉะนั้น

ผมคิดวาเรายนืยนั เราเลือกตามรูปแบบทีไ่มใชตารางคอืแบบนี้ สําหรบัเนื้อหาในมาตราอื่นที่อยูในตาราง 

ขอเก็บไวกอน ขอไลตามเอกสารที่เปนรูปแบบนี้เลยนะครบัจะไดดูชุดเดียวกนั เพราะฉะนัน้ชวยขึ้นจอ 

ในหมวด ๑ มาตรา ๑ เลยนะครับ  

  มาตรา ๑ เปนการพิจารณาไปเรื่อย ๆ ผมขออนุญาตอานใหฟงไดไหมครับ จะไดรูวา 

เราไปพรอม ๆ กัน  

  หมวด ๑ บททัว่ไป มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึง่อันเดียวจะแบงแยก 

มิได เจตนารมณ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเทศไทยเปน 

รัฐเดี่ยว มีภาษาอังกฤษดวยนะครับ (Unitary State) เครื่องหมายคําพูดเปด และมนัเปดมาเฉย ๆ นะครับ

เดี๋ยวชวยกนัดนูะครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  เครื่องหมายคําพูดนีเ่อามาจากไหน 

  ประธาน  :  เครื่องหมายคําพูดมาจากไหน แลวก็รัฐบัญญัติมาจากไหน ในมาตรา ๑  

เพื่อยนืยนั อันนี้ไมรูไป Copy มาจากฝรั่งเศสหรือประเทศสหรัฐอะไรหรือเปลา ไมเปนไรนะครับ เดีย๋วชวย 

กันดู ในมาตรา ๑ เพื่อยนืยนัความเปนรัฐเดี่ยวและมิอาจถูกแบงแยกไดของราชอาณาจักรไทย มนันาจะเปน 

รัฐธรรมนูญหรือเปลาไมรูนะครับ รัฐบัญญัติ โดยยังคงใชคําตามรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ ทุกประการ 

ตองฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ นะครับ นอกจากนีย้ังถือเปนหลักการที่ไมอาจถกูแกไขได แลวอยู ๆ ก็ใส 

เครื่องหมายคาํพูดอยางนี้นะครับ ไมวาจะโดยวิธกีารใด ๆ ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๒๘๒ (๑) วรรคสอง 

ที่กําหนดหามเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีม่ีผลในการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรปูของรัฐ ทนีี้หมายเหตุเรายงั 

ไมไดเติมวาจะหมายเหตุวาไปเอามาจากไหน อยางไร มทีีมทีเ่ขาเขียนเขาจะชี้แจงเชญิครับ  

  นายนพรัตน  :  ในมาตรานี้นะครับก็คือไปที่หมายเหตุแลวยังไมไดใสรายละเอยีดนี ้

เปนเพราะอาจารยสมเกยีรติแนะนาํวาอันไหนที่ไมมกีารอภิปรายก็คอืใหไปดูมาจากเว็บไซตอะไรอยางนี ้

ของ สสร. อันนี้ก็เลยไปเอามาจากเว็บไซตก็เลยเวนไวหมายเหตุวาอาจารยจะใหใสไว 

  ประธาน  :  ใชชุดที่สงใหไปเมื่อสักครูนี้ใชไหมครับ เอามาจากอนันั้นใชไหมครับ  

มันอันเดียวกนั  

  นายนพรัตน  :  ใชครับ 

  ประธาน  :  อันนัน้นะครับ แตวาบางอันขอความมนัผิดตองแกไขแนนอน ทีนี้เขยีน 

อยางนี้ คือเจตนารมณของมาตรา ๑ เปนอยางนี้ ถาเหน็วาใชแนวนี้กจ็ะไดวากนัตอไป แตวาเราคดิวา 

มันใชอยางนี้หรือเปลา  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๓/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือคําวา รัฐบัญญัติ ผมเขาใจวานาจะเปน 

Regal State นิติรัฐ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย นาจะเปนอยางนั้น ใชหรือเปลา  

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  อันนี้คงจะเปนบกพรองในเรือ่งการเคาะคาํมากกวาคะ 

ไมใชรัฐบัญญัติที่เปนรัฐบัญญัติ คือมันบญัญัติของรัฐ อยางเชนที่ใชในประเทศฝรัง่เศส กรณีนี้นาจะเปนวา 

ในเรื่องรูปของรัฐ และก็เวน บัญญัติไวในมาตรา ๑ รูสึกนองเขาจะเคาะเรียบรอยแลวคะ  

  ประธาน  :  เวนวรรค เวนชองไฟ แลวก็เครื่องหมายคําพดูตองใสดวยหรือครับ  

  คณุหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ตองเขียนวา ดังบัญญัติไวในมาตรา ๑ ถงึจะรูวา 

ถาอยางนั้นมนัจะเคาะและมันติดเขาไป ในเรื่องรูปของรฐั วรรค ดังบญัญัติไว หรือไมวรรคก็ได ดังบัญญัติไว

ในมาตรา ๑  

  ประธาน  :  การ หรือเปลาครับ เพราะวาเราอยูในมาตรา ๑  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ไมใชการคะ ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว 

อยางไร ก็ในเรือ่งรูปของรัฐ ดงับัญญัติไวในมาตราไหน กค็ือประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึง่อันเดียว

จะแบงแยกมิได ก็คืออยางนีแ้หละที่บัญญตัิไวนี่ก็คือวาเปนรัฐเดี่ยว เพือ่ยืนยนัความเปนรัฐเดี่ยวและมิอาจ 

ถูกแบงแยกไดของราชอาณาจักรไทย โดยยงัคงใชคําตามรัฐธรรมนูญ อะไรทั้งหมดนี ้เปนคําอธิบายของวา 

ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว และอธิบายวาแบงแยกมิได กาํหนดหามเสนอญัตติ ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ มันก็คืออธิบายวาแบงแยกมิได ถูกไหมคะ อันนีท้ี่เมื่อกีท้านประธานถามวา 

เราจะดูวาถูกหรือไมถูกดิฉันวาเจาหนาทีห่รือวานอง ๆ ตองกลับไปอานคําอภิปรายของที่เราไปเกบ็ ๆ มา 

เขาอภิปรายกนัวาอยางไร ถาเขาไมอภิปรายเลย 

  ประธาน  :  ไมเลยครับ หมวด ๑ หมวด ๒ เขาไมยุงเลยครับ เขายุงเฉพาะมาตรา 

ที่บอกวาเติมหลักนิติธรรมเขาไปครับ อันอื่นเขาไมยุง คอืดูไดในเลมเขียว เขาไมยุงครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  อยางนัน้ที่เราเขียนขึน้มามันเปนการเขียนของเรา 

มันจะอนัตรายเหมือนกนัวาทําไมเรามาเขยีนขึ้นเอง เดี๋ยวเขาบอกเขาไมไดพูดสักหนอย ทนีี้ถาอยางนัน้ 

มันก็คือวา เจตนารมณมนัมมีานานอยางที่ทานอาจารยสมเกียรติวา เราจะกลับไปอางที่ไหน  

มันตองไปดูวาที่ไหนเขียนเจตนารมณอันนีไ้ว รัฐธรรมนญูฉบับไหน มี ๑๗ ฉบับมาแลว ตองไปเอาทั้ง 

๑๗ ฉบับมาไวเปนคูมือดวย ถูกไหมคะ เราอาจจะเอาเจตนารมณของ ๑๗ ฉบับเอามาดูสิวาที่เขาเขยีนไว 

ชัดเจนวาเจตนารมณเขียนใหประเทศไทย เพราะวาไมมกีารแกไขมาเลยใชไหมคะ ตลอดเวลา 

ที่ผานมาดิฉันก็ยังไมไดเปรียบเทียบวา  

  ประธาน  :  นาจะเทาความไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยใชไหมครับ  

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๓/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ๑๗ ฉบับเขียนอยางนีม้าตลอดหรือเปลาลองดูนะคะ 

แลวเขาไมแกไขเลยก็ไปดูวามันมีฉบับไหนที่เวลาทีเ่ขามาตรวจแก มกีารแกไขรัฐธรรมนูญและเขามีเขียน 

เจตนารมณไวเราจะตองอาง ไมอยางนัน้จะกลายเปนวาคณะเรามาเขยีนขึ้นเอง เขาไมไดพูดสักหนอย 

มันจะไมดี ไมอยางนัน้เราก็ไมตองอธิบายแลวบอกวาคงเดิม  

  ประธาน  :  ถาเทาความไปก็คือสืบเนื่องมาตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรกเรื่อยมาถึงปจจุบัน 

ก็คงเพิม่ ๑ บรรทัดเทานัน้นะครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ตองมีหลักฐานวาเราเอามาจากไหน ซึ่งเอามาจากคน 

ที่เขาเปนคนรางรัฐธรรมนูญไมใชเราเขียนเอง ซึง่เราไมไดเปนคนราง อันนี้เหมือนกับหลักการที่เราจะไป 

ตรวจศึกษา วนันัน้ทานประธานถามขึ้นมาวาถูกหรือเปลา ซึง่ถูกหรือเปลานี่เราไมไดเปนคนไปราง 

เลยใชไหมคะ เราจะรูไดอยางไร แตคนรางที่เขาไมมาแตะตองอันนี้เพราะเขายอมรับแลววาจะแบงแยกมิได 

ถูกหรือเปลาคะ  

  ประธาน  :  หลักฐานทานหมายความวา 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ถาเราจะเขียนอธิบายเยอะแยะอยางนี้เราตองไปดูวา 

มาจากไหน ไมใชพวกเราหรือนอง ๆ คณะอนุกรรมาธิการจะรับรองอะไรเขียนขึ้นมาเองไมได 

  ประธาน  :  แตในเนื้อผมคิดวานาจะพอถาเราอางเทาความไปถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งไมรูวาฉบับเดือนมิถนุายนหรือวาเดือนธันวาคม แตวาในเว็บไซตเขามีหมดเลย  

ตองไปดูวามนัมาตั้งแตตรงนัน้แลว  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดูวาฉบับไหน เขาอาจจะมีการเขียนเจตนารมณเอาไว 

ไมวาฉบับไหนฉบับหนึง่ก็ไดและเขาถึงไดยอมรับกันมา ไมเชนนัน้เรามาเขียนขึ้นเองไมได มันจะอันตราย 

กับเรา เดีย๋วเผื่อตีความผิดไป  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ปญหาวามอบใหใครไปดูอีกทีหนึ่ง รัฐธรรมนูญ 

ที่ผาน ๆ มา คือเขาตองมี Authority  

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเสนอครับ หมายเหตุเราบอกวา คนรางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 

ไมแกไขจะเปนไปตามหลักการเดิม  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คงเดิมตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๔๐  

  ประธาน  :  คือสืบเนื่องมาจากป ๒๔๗๕ อยูในเจตนารมณ อันนั้นก็คงเดิมตามป ๒๕๔๐  

เพราะวาเหมือนกับวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ก็พูดไวทํานองนั้น  

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๓/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ก็เพื่อใหเรามีความรูและมีความกระจาง เราไปด ู

สักหนอยไดไหมคะ พอมีเวลาไหม สามารถทําไดไหม ไปศึกษาเปนประโยชนกับนอง ๆ ดวยเพราะวา 

เรียนกฎหมายอยู ก็ไปศึกษาสักหนอยไดไหมคะ  

  ประธาน  :  เอาตามแนวนี้นะครับ  กรรมาธิการมีขอสังเกตตรงนี้ คร้ังหนาก็คิดวาเอามา 

ใหดูอีกครั้งหนึง่นาจะผาน แตวามีขอสังเกตวามาตรา ๑ นาจะเปนไปตามแนวนี ้จริง ๆ หมวดนี้เราเริ่มตน

ตรงนี้มนัทาํใหเรายุงยาก เพราะไปเริ่มหมวดยาก ๆ หมวด ๑ หมวด ๒ แตไมเปนไรนะครับ เราดูตรงนี้แลว 

นะครับ เพราะกําลังจะถงึมาตราที่ยากอีกมาตราหนึง่ครับ คือมาตรา ๒ เราอัดเทปไวดวยใชไหมครับ 

เพราะวาไปฟงเทปได แลวกเ็ดี๋ยวตอนเย็นมาคุยกนัในคณะทํางาน เพราะเดี๋ยวผมอยูตอ จะมหีลายทาน 

อยูตอในคณะทํางาน เราจะรบกวนเวลาของคณะอนุกรรมาธิการไมควรมากจนเกินไป แตวันนี้คงจะตอง 

ใชเวลาบางในการพิจารณามาตราตาง ๆ เพื่อจะไดแนวในการทําความเขาใจรวมกนั --------------------------- 

 

           - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๔/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ตอไปมาตรา  ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ เชญิครับทานเลขานุการ 

  เลขานุการ  :  ชวยทานประธานอานคะ  

มาตรา ๒ ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมขุ  

  เจตนารมณ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ “ประเทศ

ไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข โดยยงัคงใชคําตามรฐัธรรมนูญ 

ฉบับ ๒๕๔๐ ทุกประการ นอกจากนี้ยงัถอืเปนหลกัการที่ไมอาจถกูแกไขได” ไมวาจะโดยวิธกีารใด ๆ ดังจะ

เห็นไดจากมาตรา ๒๘๒ (๑) วรรคสอง ที่กาํหนดหามเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุหรือเปลี่ยนแปลงรูป

ของรัฐ คลาย ๆ ในมาตรา ๑ เชิญที่ประชุมคะ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตอานขอความในรางรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๘๒ (๑)  

วรรคสอง เขียนไวอยางนี้ครับ  

  ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีม่ีผลเปนการเปลีย่นแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได เชิญทานประ

โภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมคิดวามาตรา ๒ นาจะมลัีกษณะทาํนองเดียวกับมาตรา ๑ 

ตรงประเด็นทีว่า เรามองไปเพียง Step เดียวคือเรามองวาสิง่ที่เปนอยูขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบคือ 

เปรียบเทยีบไปแคฉบับเดียวถอยหลังไปป ๒๕๔๐ คือวิสัยทัศนเรามองแค ๑๐ ป 

เทานัน้เอง เราควรจะมองลากไปถึง ๒๔๗๕ เลย เพราะฉะนัน้รายละเอียดของการวเิคราะหเจตนารมณ

นาจะไลไปทุกฉบับเลยวาในเนื้อหา อันนีเ้ปนเนื้อหาที่ครอบคลุมแบบนี ้ทาํแบบนี้มา 

นานแลวเพราะเหตุใดอะไรอยางนี้ครับ และขอความมัน่นาจะกระชับ ผมมองมีความรูสึกวามันยาว คือ

ขอความทัง้หมดเปนภาษาพูดมากเลยนะครับ ดูแลวอานแลวเขาใจงาย แตวาพอปดคําวา เจตนารมณ แลว

ผมนึกไมออกวามนัคืออะไรครับ ถาไมมีคาํวาเจตนารมณผมก็ยังนึกไมออกวา นี่คือกําลังจะอธิบายอะไร 

รูสึกมันอยางไร ๆ อยูครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมกจิ  :  อันนัน้ยงัมีภาษาที่อาจารยประโภชฌวามนัจะเขาใจยาก 

คําที่วา โดย ยงัคงใชคําตามรัฐธรรมนูญ อันนี้ไมตองเขียน และอยางที่เมื่อสักครูดิฉัน 

เรียนวา ใหนองไปศึกษาหนอยวารัฐธรรมนูญ ๑๗ ฉบับที่ผานมาเขาคงไวอยางนี้หมดหรือเปลา มนัอาจจะ

แกไขมาในปไหนปหนึ่งก็ไดตองไปศึกษาสักหนอย ถาเผื่อเปนอยางนีม้าตลอดแลวเราไมตองไปเขียนอะไร

แลว แตทีนีถ้าจะเขียนอยาใหยาว เชนวา ประเทศไทย กข็อพูดเสียเลยวา พอถงึตรงนี้เรา 
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บอกคงเดิมตามรัฐธรรมนูญ บรรทัดหนึง่ พอยอหนาเปนคําอธิบายเราควรจะยอหนาไป ประเทศไทย

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แลวเราอยาไปเขียนอนันีม้ันมัดตัว

วา นอกจากนีย้ังถือเปนหลักการที่ไมอาจถกูแกไขได นองเขาเขียนขึน้เองหรือเอามาจากตรงไหน ใครสอน 

หรือมีภาษาในกฎหมายเรียนมาหรืออะไรไมทราบ ดิฉันชอบกฎหมายแตไมไดเรียน เพราะฉะนัน้กร็ะวังที่จะ

ไปผูกมัดตัวเราเองวา ไมวาจะโดยวธิีการใด ๆ ที่จริงถาเขียนสั้น ๆ วา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดังจะเห็นได จะเปลี่ยนมิไดอะไรอยางนี้ งาย ๆ เอาสักประโยคเดียวอยาไปเขียนยาว ดังบทบัญญัตไิมใชดัง

จะเหน็ได ถาบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๒ (๑) วรรคสอง ที่วา แลวตองใสเครื่องหมายคําพูดของกฎหมายที่

เรายกมา แลวถาสมมุตวิา มาตรา ๒ ขางบนเขียนใชอักษา Front อะไร ที่เรายกมาตรามาเราก็ใส Front 

ตามนัน้ดวย กจ็ะเหน็วานีเ่ปนตัวบทกฎหมาย เพราะฉะนัน้มันตัดประโยคไดอีกเยอะ ประโยคที่จะผกูมัด

อยางที่วา นอกจากนี้ยงัถือเปนหลกัการทีไ่มอาจอาจถกูแกไขได ในเครื่องหมายคําพูด คือคิดวานองก็

อาจจะมทีี่มาแตเรายังไมทราบ และกน็ับวามีความเขาใจชัดเจนดี แตวิธีเสนอบางทมีันไปมัดตัวเอง ไมรูวา

หลักการที่ไมอาจถูกแกไขไดเอามาจากไหน ใครเปนคนบอกหรืออะไรอยางนีน้ะคะ เรามาเขียนเอาเองไมได

เพราะเราเปนคน ไมใชตัว สสร. ที่เขาราง 

  ประธาน  :  มีชี้แจงครับ 

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  คือตามที่เสนอไปอางอิงมาจากเอกสารตาม website  

ของ สสร. 

  ประธาน  :  เราไมจําเปนตองถือตามนัน้ เขาเขียนมาดวยเวลาอันจาํกดั เปนหนาที่ของเรา

ที่เราจะดวูามนัดีไหมหรือควรจะเพิม่อะไร ผมคิดวาเราเขาใจตรงกันนะครับวา ไมนาหยุดใน 

ป ๒๕๔๐ มนัเปนมานานตั้งแต ๒๔๗๕ เดีย๋วตองไปตรวจสอบแลวนะครับ เพราะวามีฉบับช่ัวคราว 

มิถุนายน และฉบับถาวร ๑๐ ธันวาคม จะเอา ๒๔ มิถนุายใชไหมครับฉบับช่ัวคราวและฉบับถาวร ๑๐ 

ธันวาคม เราไปทําขอมูลเพิม่เติม แตมีขอสังเกตวาไมควรหยุดที่ป ๒๕๔๐ แลวก็บางอยางไมจาํเปนตองอาง

ในเชิงกลไกเหมือนกับที่เขาอางมาตรา ๒๘๒ (๑) มาไมจําเปน ตรงนีอ้าจจะตัดออกหรือไมก็ได แตวาเนื้อหา

สาระมันมาจากประเพณีธรรมเนียมการปกครองในรัฐธรรมนูญทกุฉบับ  

๑๗ ฉบับที่แลวนะครับ อยางนัน้จะถูกตองกวา ไมเคยมีใครมาแตะตองตรงนี ้

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  อยางนั้นก็ได ถาหมายความวาอางมาตรานี้ คืออันนี้

ชัดเจนเหมือนกัน แตวาอางแลวเราจะตองบอกเลยวานีเ่ปนบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๒ (๑) วรรคสอง  

  ประธาน  :  คืออางประกอบกันไดใชไหมครับ  
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  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  บอกวามันยืนยันมันสนับสนนุ มีมาตราสนับสนนุอะไร

ใชภาษากฎหมายก็แลวกนั 

  ประธาน  :  ความจรงิเหตุผลตรงนี้ประกอบ แลวก็มีเหตผุลเพิ่มตามขอสังเกต เราดู ๒ 

มาตราแลวไดแนวเบื้องตนอยางนี้ ไมทราบวาทานอนกุรรมาธิการทานอื่นมีขอสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ

ทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมก็ยังงง ๆ อยู คอืไปเอาเจตนารมณวาคงเดิม

คลาย ๆ กับวาเจตนารมณในการรางรัฐธรรมนูญคงเดิม แตจริง ๆ เราตองการเจตนารมณของมาตรานีว้า 

Concept จริง ๆ มันคืออะไร มันนาจะเขียนสั้น ๆ ตรงนัน้แลวเสร็จแลว ที่มาหรือ Authority ตรงไหนเราก็มา

หมายเหตวุาอาจจะมาจากรัฐธรรมนูญฉบบัเกา ๆ ที่สืบเนื่องกนัมาหรอืวามกีารอภิปรายขอสังเกต ที่จริง

มาตรา ๒ มนัไมใชเฉพาะมาตรา ๒๘๒ (๑) วรรคสอง ทุกอยางเลยทาํไมได กฎหมายอื่นก็ยงัทาํไมไดที่จะมา

แกไขอะไรวิธีนี้คือมันเปนหลักที่เปลีย่นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ มาตั้งแตนั้นเลย ผมเขาใจวาจะตองไปดู

ตรงนั้น คือมันไมเคลียรวาเจตนารมณจริง ๆ อะไร แลวกม็าจากไหนอยางไร 

  ประธาน  :  คือเอาคงเดิมไมใชเอามาขึน้ตน ตองเปนอีกยอหนาหนึง่ตรงไหนแตตามมาใช

ไหมครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ไปศึกษาอยางที่ดิฉันเรียนวา นองไปดูอีก  

๑๗ ฉบับที่มาเขาไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใชไหม หรือถาเปลี่ยนก็ไมไดเปลี่ยนในสาระอันสาํคัญ 

นะคะ อาจจะเปลี่ยนคําพูดคาํเดียว ๒ คาํอะไร ซึ่งไมกระทบกระเทือนสาระ ตองไปดูอยางนัน้  

ถาดูแลวพบวาไมมีการเปลี่ยนจะตองบอกวา คือเจตนารมณที่ สสร. ๒๕๕๐ คือเจตนารมณทีว่า 

คงรักษาไวอะไรตามนี้นะคะ ตามหลักการที่มีมาแตนานอะไรอยางนี้คะ 

  ประธาน  :  ตรงนัน้สําคัญกวา ทานคณิตเชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ ผมอยากจะใหพวกเรานกึถงึภาพใน

ขณะที่ สสร. ๓๕ คนประชมุนิดหนึ่งนะครับ ผมจะแชรใหทราบนะครบั คือจากรางรฐัธรรมนูญ 

บางมาตราที่ไมไดมีการแกไขนั้นมนัมีอยู ๒ กรณี  

  กรณีที่ ๑ ไมมกีารอภิปรายเลย เห็นวา โอ.เค. คงเดิม  

  อีกกรณีหนึ่งกค็ือมีผูประสงคจะแก แตเสียงสวนใหญวาไมควรแกนะครับ โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับหมวด ๒ มีผูเสนอจะแกเยอะมากเลย เพื่อจะใชคําที่ตรงกับราชาศัพท เพื่อจะใชใหชัดเจน สุดทายก็

ลงมติกนัวา ถาเผื่อเกิดความหมายไมเปลีย่น วัตถุประสงคไมเปลี่ยนทีจ่ะแก เพราะตองการใหถอยคํา

สละสลวยอยาไปแตะ เพราะวาถาแตะแลวก็จะกลายเปนคนเขาใจผิด  

คิดวาเปลี่ยนเจตนารมณนะครับ  
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  เพราะฉะนัน้จาก ๒ เหตุผลตรงนี้ กลายเปนวาที่ไมไดมกีารแกไขจึงมทีั้งที่ไดมีการอภิปราย

กันและลงมติไมแกไข กับที่ไมไดมีวัตถุประสงคใหแกไขเลย อยางกรณทีี่มีการอภิปรายกนั 

ถานอกจากหมวดพระมหากษัตริย ก็คงอาจจะมีขอมูลเขียนลงไปได แตถาหมวดพระมหากษัตริยก็คงไม

ตองไปเขียน เพราะวาเราก็อยาไปแตะเหมอืนกนั  

  ทีนีก้รณีที่ไมมกีารอภิปรายเลย เพราะวาไมมีใครเปลี่ยนแปลงขอแกไขเลย ตรงนี้มนัก็จะ

มองไมเหน็วาทําไมเขาถึงใหคงเดิม แตอยางไรก็ตามเมือ่เราตองการชีใ้หเหน็วา นีน่ะ ๑. คงเดิม 

ตามป ๒๕๔๐  ๒. ที่คงเดิมนั้นก็ยังมีรากมาจากป ๒๔๗๕ หรือมาจากปไหนฉบับกอน ๆ ก็อาจจะเปน ๒ 

เหตุผลนะครับ เติมเขาไป เพยีงแตวาเจตนารมณนัน้ก็คือยอหนาแรกกค็ือคงเดิม แลวก็ยอหนา ๒ ก็คือเราให

เห็นถึงรากของเจตนารมณอันนีท้ี่วาคงเดิมป ๒๕๔๐ นะ ป ๒๕๔๐ มนัไปตรงกับปไหนป ๒๔๗๕ หรือไป

ตรงกันเมื่อสมยัป ๒๕๑๗ หรืออะไรผมก็จําไมไดอะไรอยางนี้นะครับ ตั้งขอสังเกตไวเทานั้น ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ตรงนี้ในที่สุดเราคิดวาเนื้อหามันมีอยู ๒ สวน ก็คือในสวนที่เราเทียบกับป 

๒๕๔๐ กับอีกอันหนึ่งที่เปนเนื้อหาที่เปนรากแท ๆ แตวาในที่สุดแลวผมขออนุญาตหารือที่เราอภิปรายมี

ตางกนัเล็กนอย อยากจะฟงทานอื่นประกอบดวยนะครับวา จะเอาอยางนี้ข้ึนกอน แตวาแยกใหเหน็ชัดเจน

เปนคนละยอหนา หรือวาจะเอาเจตนารมณที่สําคัญที่สุดมาขึ้นไวกอนอยางไร เพราะดูเหมือนวาเราจะ

เร่ิมตนดวยคาํวา คงเดิม ๆ ทัง้หมวด ๑ หมวด ๒ เปนอยางนีห้มดทกุมาตราเลย เพราะฉะนัน้รูปแบบอยางนี้

เอาขึ้นตนอยางนี้ไวมันดีกวา หรือวาเอาไปไวยอหนาที่ ๒ แทน เอาเจตนารมณแท ๆ ข้ึนมากอน มคีวามเห็น

เพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือถาประเดน็นี้ผมขออนุญาตใหความเหน็เพิม่เติมวา  

จริง ๆ แลวที่ประชาชนเขาอยากจะรูก็คือ ป ๒๕๔๐ ทีเ่ขาเขาใจรูจักกนัมาแลวไดเปลี่ยนโฉมเปนป ๒๕๕๐ 

อยางไร เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเกิดคงเดิมบรรทัดแรกขึ้นมาเลยวา คงเดิม เขาจะรูทันทีวา คงเดิมนะ แตเขา

อยากจะไปดูรากของป ๒๕๔๐ เปนอยางไรหรือไม เขาก็คงดูตอ แตถาเผื่อเกิดเขาตองการรูวาเปลีย่นแปลง

หรือไมแคไหน เพราะเขาอานบรรทัดแรกเขาก็ผานไปมาตราอื่นแลว ผมวาคาํวา คงเดิมตามป ๒๕๔๐ จงึ

อยากใหเปนบรรทัดแรกหรือยอหนาแรกของเจตนารมณ สวนรากของเจตนารมณคอยไปไวเปนยอหนา ๒ 

ครับ นั่นเปนขอเสนอนะครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ดิฉันเห็นดวยตามนัน้ หมายความวาที่ใหไปศึกษา 

เพราะวาถาเขยีนอยางนี้จะทําใหเราเขียนงาย ถาไมอยางนัน้เราไปคน ๑๗ ฉบับ มนัอาจจะมีอะไร

เปลี่ยนแปลงและเขียนไมได เขียนยากก็ตามนี้ ซึง่เราจะขยายความหนอยก็ได ถาเราคนพบวาทั้ง ๑๗ ฉบับ

นี้ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลย เราก็จะบอกวา ซึ่งมีรากฐานมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
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ทุกฉบับนับต้ังแต พ.ศ. อะไรก็วาไป อะไรอยางนี้ส้ัน ๆ แลวเขาก็จะเขาใจไดทันทีเลยวา ไมแกไขก็เพราะวา

มันยืดยาวสืบทอดสืบเนื่องมาแคนี้คะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คุณหญิงดวยความเคารพ ที่ทานพูดก็คือ 

คลาย ๆ กับทีม่า แตมนัไมใชเจตนารมณนะครับ ที่มาของเรื่องนีม้าอยางไร มาจากรัฐธรรมนูญป 

ไหน ๆ แตวาเจตนารมณจริง ๆ คืออะไร  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  การปกครองที่มพีระมหากษัตริยเปนประมุขมีมานาน

มากแลว จริง ๆ มัน ๗๐๐ กวาปแลวใชไหมคะบานเรา ตั้งแตสมัยสุโขทัยมา อันนี้ประวัตศิาสตรเขารูกัน

หมดแลว ทนีีถ้าเราจะไปเขียนบอกวา เพราะวาปกครองกนัมาตัง้ ๗๐๐ ป แลวมพีระมหากษัตริย 

เพราะฉะนัน้เจตนารมณก็คอืวาไมเปลี่ยนแปลง เจตนารมณก็คือประเทศไทยตองมพีระมหากษัตริยเปน

ประมุข ถูกไหมคะ คือเราลองนึกยกตัวอยางดวูาถาอยางนั้นเราจะเขยีนวาอยางไรกอน ไมอยางนั้นนองจะ

เขียนไมได ถาเราบอกวาคงเดิมแลวเราก็อธิบายตอไป เพราะวามีอยางนี้มาชานานแลว และเราอธบิายไปวา 

สืบเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มพีระมหากษัตริยเปนประมุขสืบทอดกันมา จะเปนวาเปนแค

วัฒนธรรมทางการปกครองหรืออะไรจะพดูภาษาอะไรกพ็ูดไป ถาอยางนัน้มนัก็เปนเจตนารมณถกูไหมคะ -- 

 

- ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

เจตนารมณกค็ือทําไมรางออกมาอยางนี ้เจตนารมณคอืรางออกมาอยางนี้ ทนีี้ถาเขาไมอภิปรายเขาก ็

บอกวาเอาตามนี้ ก็คือวาเขารางตามนี ้ทนีี้เมื่อเขารางตามนี้แตเขาไมไดพูดวาทาํไมเขารางตามนี ้เพราะวา 

เขาไมไดเปลี่ยนแปลง เขากย็ังคงนับถือยดึถือตามทีม่ีกนัสืบมา ทนีี้การที่มีสืบมานีเ้ราก็รูตามประวัติศาสตร

วาเนื่องจากมพีระมหากษัตริย นี่ความเหน็ของดิฉันวามีพระมหากษตัริยมาตั้งยาวนานตั้ง ๗๐๐ กวาปแลว 

เพราะฉะนัน้กจ็ึงตองมีตอไปอยางนี้ ทนีี้เราจะไปพูดเองมนัพูดไมได ถกูไหมคะ เพราะวา สสร. เขาไมไดพูด 

อันนี้ดิฉันก็เลยบอกวาถาเรามาเขยีนเอาเองนี้มนักลายเปนวาเราไปทาํขึ้น 

  ประธาน  :  เขาใหเราเขยีนครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ใหเราเขียนเราก็ตองเขยีนตามนีว้าประเทศไทยนี ้

ปกครองดวยพระมหากษัตริยมายาวนานอะไรอยางนี้คะ  

  ประธาน  :  ทานประโภชฌ เชิญครับ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  คืออยางนี้ครับ มันมีนยัที่ซมึแทรกอยู ๒ ประเด็น ประเด็นแรก 

คือเวลานีเ้ราพยายามที่จะเปรียบเทียบป ๒๕๔๐ กับป ๒๕๕๐ ซึง่จริง ๆ แลวรัฐธรรมนูญชั่วคราว ป ๒๕๔๙ 

เขามีกติกาอยูแลววา สสร. จะตองแยกใหเห็นชัดเจนความแตกตางตรงนัน้ แตอันนี้มนัไมใช คือไป ๆ มา ๆ  

มันจะกลายเปนเหมือนตารางที่เปรียบเทยีบดูวา แลวตางจากป ๒๕๔๐ อยางไรบาง ไหนเลามาส ิ

ตางกนัตรงนี้ นี่มันไมใช มนัไมไดเกี่ยวกับเร่ืองวาจะตองคลายกนัหรือวาไมคลายกนั ผมวาเราไมควรจะตอง

มาใสใจวาเราจะตองบอกเขานะวาอนันี้คือมันคงเดิมไว เราจะตองบอก มาตรานี้มเีปลี่ยนตรงไหนเล็กนอย 

เราจําเปนตองตอบตรงนั้นหรือเปลา มนัไมจําเปนตองตอบตรงนั้น เพราะเขามีอยูแลว รัฐธรรมนูญปชั่วคราว

เขาก็ระบุอยูแลววา สสร. จะตองทาํตารางใหเห็นชัดเจนถงึขอดี ขอเสยีอะไรอยางนี้ใชไหมครับ ซึ่งมีอยูแลว 

ไมใชหนาที ่เพราะฉะนัน้คนที่มาเปดดูเจตนารมณจะตองดูวาจบัหวัใจของมันแท ๆ เลยวาหัวใจของมาตรา

นี้หวัใจของมนัแทงตั้งไปเลยวาหัวใจมนัคืออะไรและก็จบ  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้มีประเด็นครับ เอาไวหรือวาเอาออกเลยคําวา คงเดิมป ๒๕๔๐  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดิฉันเขาใจที่เรากําลงัอภิปรายกันอยากจะใหไดขอตกลง 

ดิฉันวาการที่วาคงเดิมตามรัฐธรรมนูญมนัก็เปนเจตนารมณอันหนึ่งเหมือนกนันะคะ เปนเจตนารมณของ 

สสร. เขาเหมอืนกนัวาเขายงัไมไดแกไขอะไร แตทีนี้เจตนารมณนี่ทาํไมตองมีการปกครองอยางนีก้็คือ 

ตัวเหตุผลทีว่าเรามีการปกครองอยางนี ้มนัเพราะอะไร แตนี่เขาไมไดพูด ไมพูดเราก็ตองเขียนดวย ดิฉันถึง

ไดเรียนวาไปดกูฎหมายฉบับเกา ๆ ดูเขาอาจจะมีเขียนบนัทกึเจตนารมณเอาไว ถาเราศึกษาดูแลวมี ในเมื่อ

เราไมไดแกไข แลวเจตนารมณมันมีเพราะมันเหมือนเกาเราก็หยิบอันนัน้มาได เราไมไดพูดเองใชไหมคะ 

สสร. คณะนีก้เ็หมือนกนัเขาก็ตองดูวา สสร. ไมรูกี่ฉบับมาเขาทําไมถงึเขียนอยางนี้ออกมา 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเรียนเลยครับ คือจริง ๆ แลวรัฐธรรมนูญปเกา ๆ ไมมีใคร 

มานัง่เขียนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มแีตตํารารัฐธรรมนูญของอาจารยหยุด อาจารยสมภพ โหตระกิตย 

และก็มีหลาย ๆ ทาน และกต็ัวบทยาว ๆ ของอาจารยไพโรจน ชัยนาม อะไรตาง ๆ และก็เปนทฤษฎีเปนอะไร

ตาง ๆ แลวมหีลายทฤษฎีแลวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั แตวาเรากาํลังดูวาสาํหรับมาตรานีม้ันตองเขียน 

อยางนี้มนัถงึหยุดไมได เพราะวาถาเราไปไลอดีต เดี๋ยวพอถึงมาตราเกี่ยวกับทีม่า สส.  สว. ทัง้หลาย 

เราเขียนแบบนั้นไมไดแนนอน ไปอาง ๒๔๗๕พฤฒิสภา ไปอางสภาเดียว อยางนัน้ไมไดแน เราอยูใน 

มาตรา ๑ มาตรา ๒ มนัหนไีมพนวาทําไมตองอธิบาย กม็ันเปนอยางนีเ้ราถึงตองไปอางอนัอื่นมาสนับสนนุ 

วาทําไมรัฐธรรมนูญตองเขียนอยางนี้ กม็ันเปนอยางนี้มานานแลว อาง ๗๐๐ ปหรือเปลา  

ราชอาณาจกัร เลยเถยีงวิชาการกนัใหญโตวาประเทศไทยมนัเปนราชอาณาจักรมาตั้งแตปไหน 

เดี๋ยวยุงกนัใหญเลยนะครับ เพราะวาอนันัน้เปนเรื่องประวัติศาสตร แตวาเอาเปนวาผมคิดวาอยางนอย 

มันตองนาอางไปถึงรัฐธรรมนูญที่เปนสมยัใหม ก็คือเราเทาความกลับไปไดถึงแค ๑๗ ฉบับ คือ ๒๔๗๕ 

เร่ือยมาถงึประเด็นที่มันเดินแนวนีม้าโดยตลอด คือมันก็ไมเปลี่ยน ตองคิดอยางนีน้ะครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ถาไมมี หมายความวาไมมีการเขียนเจตนารมณ 

ไวอยางทีท่านประธานวา เพราะวาดิฉันก็ไมไดเรียนกฎหมาย ถาไมมีแลวเราจะเขยีนเราก็เขียนไปได 

แตทีนี้ในหนากอนคํานํานี้ตองอธิบายใหเขาใจนะคะวาอันนี้ตีความไปโดยอะไร ถูกไหมคะ มนัไมใชวา 

เราตีความจากคําอภิปราย เราอาจจะตองบอกวาการมาเขียนเจตนารมณนี้ไดดูไปตามอะไร โดยหลักอะไร 

ใหเขาเขาใจ ทนีี้คําวา คงเดมิ ถาจะไมเอามาเปนเจตนารมณก็มาเปนหมายเหตุไดวาอันนี้มนัเปนอยางนี ้

แลวก็ สสร. ไมไดมีการอภิปรายบอกเลย หมายเหตุ ถูกไหมคะ ถาอยางนั้นก็ตองมาคิดวาตรงนี ้

จะเขียนวาอยางไร ตองคิด อันนีห้นกัเหมอืนกนันะคะ คดิวาจะออกมาอยางไร 

  ประธาน  :  เชญิทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือตรงหมายเหตนุี้เราอาจจะเขียนไดวาหลักการนี ้

บัญญัติทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญปไหนถึงปไหน มาตราในรัฐธรรมนูญอยางนี ้คลาย ๆ กับเราใหเหน็ 

Authority วามันมาอยางไรแคนั้นเองวา เอาจดหมายเหตุวาหลกัการนีต้ามนี ้คือคลาย ๆ เปนหวัใจ 

หลักปรัชญาเรือ่งนี้มนัมีอะไรสั้น ๆ เสร็จแลวก็หลกัการนี้ไมมีการเปลีย่นแปลงแลวก็บญัญัติสืบเนื่อง 

มาตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับไหนจนถึงปจจุบนั หมายเหตุไว แตถามีคนขอสังเกตอะไรเพิ่มเติมเราก็ขอสังเกตไป 

ตรงนี้ผมคิดวาเราคงตองทํา เพราะวาเขามอบหมายวาเราตองทาํบนัทกึเจตนารมณรายมาตราดวย 

แตละมาตรามเีจตนารมณอยางไรเราคงตองทาํขึ้นมา สวนคณะ ๓๕ ทานทีท่านรางทานกว็าไป  

อันนี้เราไดรับมอบหมายมาเราก็ลองทําตรงนี้ดู สวนจะทําไดละเอียดแคไหนแลวกม็ีที่อางอิงมากนอย 

แคไหนก็อยูทีน่ักวชิาการตองชวยกันอกีทหีนึง่นะครับ  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  ซึง่เดี๋ยวบางคนก็จะอยูชวยตอ เดี๋ยวผมก็จะอยูชวยดูตอ ทีนี้เรายงัอยูใน

ประเด็นที่เรากาํลังดูวา คาํวา คงเดิม ตามรฐัธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มันควรใสหรือไมอยางไร  

เชิญทานอาจารยอําไพกอนครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณคะ คืออยางนี้คะ ฟงทุกทานไดแสดง 

ความคิดเหน็แลวก็นาคิดทกุทานนะคะ ทีนีใ้นมาตราที่ไมไดมีการอภิปราย สสร. ก็มเีจตนาที่จะใหคงเดิม 

เพราะฉะนัน้การที่เรามาเขียนคําวา เจตนารมณ แลวกม็คีําอธิบายโดยใชหลักการทางกฎหมายและก ็

รัฐธรรมนูญฉบับทั้งหลายทัง้ปวงที่ผานมา ดิฉันเห็นวาบางครั้งอาจจะ ถาเราเขยีนเจตนารมณคงไมไดแลว 

ลองอีกทนีะคะ เพราะฉะนัน้อยางมาตรา ๑ เราอาจจะไมมีคําวา เจตนารมณ เราบอกวาไมมกีาร

เปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง หรืออะไรอยางนี้นะคะ จะคงเดิมตามไหน ๆ ก็คงไมนาเขียนแลว เพราะวา 

คงเดิมตามป ๒๕๔๐ แลวเราก็ยงัไปโยงใยทั้งหมดอันที่ผานมาเปนการขยายความนีม้ันจะเพี้ยนไป 

หรือเปลา จริง ๆ ถูกตองนะคะ แตวามนัเหมาะมนัควรที่เราจะหยุดแคนั้นไหม ถาบอกไมเปลี่ยนแปลง 

พอไหวไหมคะ อะไรอยางนี้ ตรงไหนเจตนารมณนี้แนนอน ชัดเจน  

  ประธาน  :  อันนี้เปนอีกประเด็นหนึ่งนะครบั มี ๒ ประเดน็ เรากําลงัพจิารณาตองเคลยีร 

ในทีน่ี้ใหไดนะครับ อันแรกถาเขียนคงเดิมตามรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ หรือวาไมเขียนเลย ตามที ่

ทานอาจารยอําไพเสนอวา ไมเปลี่ยนแปลง รูสึกวาทานประโภชฌจะมีขออภิปราย เชิญครับ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม ประโภชฌ คือมันเหมือนกับ 

เวลาหนงัฉายเสร็จคนสวนใหญเดินออกมา ก็จะมีคนเดินตั๋วชี้ไปบอกใหไปทางนี้ ออกทางนี ้คนแถวหนา 

ก็เดินตามไป เจตนาคืออยากจะออก คนขางหลังเดนิตามขางหนาไป ไมไดแสดงทาทเีลยวาอยากจะออก 

แตเดินไป ถามวาเขามีเจตนาออกไหม เขามี แตเขาเดนิตามไป คือไมถามใครเลยวาออกทางไหน เพราะวา 

คนขางหนาถามไวหมดแลว แตถาไปหยิบคนนัน้มาถาม คุณมีเจตนาวาไหมที่คุณเดินตามไป มี จะออก 

เหมือนกนั แตเผอิญคนขางหนาจะเขาหองน้าํเลยดนัผาพรวดเดินเขาหองน้ําไปเสีย เพราะฉะนัน้เจตนา 

ไมตรงกับคนขางหลังหรอก แตถาไปบอกวาคนเดินตามไมมีเจตนาไมได เขามี เขาอยากจะออก และเขา 

ก็นึกวาคนขางหนานี่จะเดินออก เปลาหรอก เผอิญคน ๔ – ๕ คนขางหลังปวดฉี่เสียอยางนัน้จะเดนิออกไป 

นี่ครับ 

  ประธาน  :  หมายความวาเรานาจะตองบอกใชไหมครับวามาตรานีเ้ขียนเอาไว 

ทําไมเขียนไวอยางนี้  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ถึงแมวาเราเดนิตามฉบับ ป ๒๕๔๐ ไป แตวากอนหนานี ้

มันมีอะไรละ บอกใหคนรู 

  ประธาน  :  เชญิคุณหญิงกุลทรัพยครับ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  คือเรารับไดไหมคะวาเจตนารมณ แลวก็บอกวา  

สสร. เขามีเจตนาที่จะคงไวตามนี ้เพราะฉะนั้นการทีเ่ขียนวาคงเดมิตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มันก็คือ 

เจตนาอยางหนึ่ง เพยีงแตวามันไมมีคําอธบิายของเขา ถงึไดบอกวาถาจะอธิบายเราก็ตองไปหาขอมูล 

มาอธิบาย แตคําใหบอกวา คงเดิม นาจะบอกได ใชไหมคะ มนัเปนเจตนาไหมคะ ขอถามนกักฎหมาย 

หนอยวา สมมตุิเวลาเขาไมอภิปรายแตเขาเอาไว สมมุติถาอยางดิฉันทําอะไรไมไปเปลี่ยนแปลง 

เขาไปเปนอธบิดี ไมเปลี่ยนแปลงเลย นโยบายที่เขาวางไว ไมใชวาดิฉันไมเอาของเขานะคะ เอา ถูกไหมคะ 

แตวาเราเห็นวามันดีแลวเราไมตองไปแตะตอง เรามีอยางอื่นกท็าํเพิม่เติม อยางนี้คือมีเจตนา ดิฉันก็เขาใจ 

วาอยางนี้ จงึมีความเหน็วาเขียนไวได แตทีนีถ้าไมยนิดวีาจะเอาไววา คงเดิม นี้เปนเจตนาของ สสร. 

ที่คงเดิม ถาเรารับไมไดวาการที่เขียนวา คงเดิม นี้เขาไมแกนี่คือการคง สสร. มีเจตนารมณที่จะรักษา 

นี่เอาไว ถาเราไมรับเราก็อธบิายอื่นและเอาไปไวเปนหมายเหตุเสีย  อันนี้ดิฉันคิดวาเราลองพจิารณา 

กันดูวามนัเปนเจตนาหรือเปลา ถาเปนก็เขียนไวไดถูกไหมคะ  

  ประธาน  :  เชญิทานวัชรินทรและทานประโภชฌ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือ โอ.เค. ครับ เจตนาของผูรางตองการที่จะเปนไปตาม

กฎหมายเดิม แตวากฎหมายเดิมเรามีเจตนาอะไรนี่ไมไดอธิบาย คือถาผมเขาใจไมผิดคณะเรานี ้

คือมาอธิบายวาเจตนาของมาตรานัน้จริง ๆ มันคืออะไร สวน สสร. ๓๕ คนจะมีเจตนา Follow ตามนั้น 

เราก็มาหมายเหตุไววาหลกัการตามมาตรานี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญปอะไรก็วาไป คอื Footnote ใหเขา 

เห็นวา Process คือวิธีมันมา คือคณะผูรางเหน็ตามหลักการเดิม คงหลักการเดิมไว แตหลักการเดมิมันม ี

Concept อะไร เราตองไปคนเอา ตองเขียนขึ้นมาอีก 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมเหน็ตามทานวัชรินทรครับ คือยิ่งป ๒๕๔๐ ก็ด ีหรือ 

กอนหนานัน้กด็ีไมมีเจตนารมณยิ่งเราตองเขียนเขาไปใหญ ตองชัดเจน ถาไมชัดเจนมันจะเหมือนกับ 

พอไปเปดดูปลาสลิดหนาตาเปนอยางไร เหมือนปลาหมอ พอไปเปดปลาหมอหนาตาเปนอยางไร 

บอก หนาตาเหมือนปลาสลดิ เลยไมรูวาปลาสลิดกับปลาหมอหนาตาเปนอยางไร มนัก็ตองแยกแยะ 

มันตองมีความชัดเจน  

  ประธาน  :  ทานคณิต เชิญครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ จริง ๆ แลวผมวาเราคุยไปคุยมาจะเหน็ตรงกนั 

ก็คงมี ๒ อยางนะครับ คือคงไวหรือวาเหมอืนกนั ไมเปลีย่นแปลงก็ดีนะครับ หลักการก็คือคงไว 

ตามป ๒๕๔๐ และก็รางของป ๒๕๔๐ เปนอยางไร ผมวาจริง ๆ แลวก็เทากบัมีอยู ๒ อยางนี้ แตสวนจะ 

อันไหนกอนหรืออันไหนหลังนั่นเปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเสนอความเหน็ดวยนะครับ คือตอนนี้คดียุบพรรคก็เปนประเด็น

ที่พูดกนัใหญโต อาจารยอัคราทรก็พยายามพูด วันนี้ผมเอาที่อาจารยอัคราทรที่เปนของขวัญปใหม 

ในชวงทีท่านยงัเปนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เขียนไวตั้งแตป ๒๕๔๑ ผมไมรูวาเปนอันนี ้

หรือเปลาที่อาจารยมนตรีพดูถึงวามนัเปนเรื่องการตีความกฎหมาย แลวพูดไวเยอะแตวาไมตองเอามา 

หมดนะครับ ทานกพ็ูดในเรือ่งทฤษฎีอะไรตาง ๆ แลวก็ชวงนี้ทานเปนประธานศาลปกครองสูงสุด 

แลวก็อยูใน ๙ คนทีจ่ะตองตดัสินคดียุบพรรค แตทานบอกวาตองรอบคอบตองอะไรตาง ๆ ทานบอก 

มาคําหนึง่เกีย่วกับเร่ืองการตีความกฎหมาย การตีความรัฐธรรมนูญตาง ๆ วามันไมใชวาเอาตามตัวหนังสือ 

ทานใชคําวาอยางนัน้ คือมันไมใชการตีความตามตวัอักษร ไมใชเอาตวัหนังสือและมาตีพลิกไปพลิกมา 

ไมใช เดี๋ยวมนัจะกลายเปนปลาสลิดกับปลาหมอ หมายความวามนัมีอะไรที่ลึกซึ้งกวานัน้ เพราะฉะนั้น 

ที่เราเขียนนี่ดูเหมือนวาขัน้แรกดูเหมือนวาเราเหน็ดวยนะครับวาคงตองพยายามเขียน ๒๙๙ มาตรา และเขา

กําหนดมาวาสภารางรัฐธรรมนูญบอกวาใหเราลองเขียน เสร็จแลวจะ Approve ไม Approve เดี๋ยวตองไป

เขากรรมาธกิารแลวก็ตองใหผูรูชวยดูนะครบั อาจารยมนตรีหรือทานอื่นอาจจะตองชวยดู ดี ไมดีตองถือ 

อันนี้ไปหานักกฎหมายรัฐธรรมนูญ บอกชวยแกมนัไมไดเร่ืองหรือเปลา แตอาจารยวรเจตน อาจารยบรรเจิด 

หรืออาจารยวษิณุ วรัญู อะไรเหลานี้ ลองดูวาเปนอยางไร แตวาในทีสุ่ดไปโนนอีกนะครับ ไปเขา  

สสร. เพราะฉะนัน้ถาดูในเบือ้งตน ผมขอเสนอวาใหเขียนไวกอน แลวก็ถามีคนตัดเขามีสิทธทิี่จะตัด 

ในภายหลัง เราก็พยายามเขียนกอนดีกวาวาไมพยายามเขียน ไมอยางนั้นแลวเดี๋ยวเหมือนกับวาเราทาํงาน

ไมเสร็จ เราลองพยายามทําหนาที่ตรงนี้ไป บังเอิญวาเรามาเริ่มทีเ่ร่ืองยากดวยนะครบั มาตรา ๑ มาตรา ๒ 

มาตรา ๑ มนันาจะทาํนองนี้ มาตรา ๒ นาจะทํานองนี้ แลวก็คร้ังหนาเอามาดนูะครบัวาจะผานหรอืไม 

แตวามีขอสังเกตแลวทัง้ ๒ มาตรา -------------------------------------------------------------------------------------- 

   

           - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

โดยหลักก็คือวาใหแยก แลวก็ดูเหมือนวาเพื่อใหคนติดตามงายเราอาจจะเริ่มยอหนาแรกวา คงเดิมตาม

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวกย็อหนาที่ ๒ อันนี้มนัจะยาวกวาโดยเนื้อหาจะเห็นอยูแลวและเปนเนื้อหาใหเหน็ 

ทํามา ๒ แบบดวยใชไหมครบั อยูในหมายเหตุ โอ.เค. ครับ คือเปนหมายเหตุก็ไดวา  

มันคงเดิมตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กับอีกแบบหนึง่ไมมี หมายเหตไุมตองใสใชไหมครับ หรือ 

หมายเหตุใสขอความอยางอืน่ ถาใสได เดีย๋วจะลองดูครับ จะลองเขียนมา ๒ – ๓ แบบครับ Authority นี่จด

ไปแลวครับ เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ก็ทาํมา ๒ แบบไมตองมาก เพราะวาเพยีงแตใหดู

รูปแบบเหมือนอยางที่ทาํมาอยางนี ้เพราะวาเราจะไดรูวา โอ.เค. หนาตาถาออกมาเปนอยางนี้อันไหนมนัจะ

ดูดีกวากนัในสายตาของพวกเรานะครับ และเราก็จะไดตัดสินโดยที่ไมตองมีการชี้นําเพราะเราเห็นดวยตา

นะครับ ขอบคุณครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ยกตัวอยางนิดหนึง่ที่เขาตีความผิดที่วาไมถูกนี่นะครับ 

ก็คือศาลมันจะมีอันหนึง่วา ใหมีสํานักงานศาลยุติธรรมมอิีสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดําเนนิการอืน่ ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ตรงนี้บางคนก็ไปตีความวา เจาหนาทีธุ่รการมอิีสระ

จากศาล เร่ืองศาลปกครองเหมือนกันที่จริงไมใช เจตนารมณคืออิสระจากฝายการเมืองจากรัฐบาลไมให

แทรกแซง เขาตีความผิดอยางนี้เราก็ตองเขียนใหชัดวา คืออิสระในที่นีห้มายถงึอิสระตามเนื้อหาหรอืวา

อิสระตามรูปแบบบริหารบุคคลอะไรอยางนี้ใชไหมครับ เขาตีความผิด ก็ทะเลาะกัน 

  ประธาน  :   อันนัน้คือจุดใหญ แตบังเอิญวาเราตองทาํทุกมาตรา เราก็เลยเปนปญหานิด

หนอยนะครับ จริง ๆ วัตถุประสงคใหญก็คอืเร่ืองที่ไมใหเบี้ยวนะ แลวเขาก็ตกลงกันอยางนี้แลวหามอางเบีย้ว

แลวก็คนที่จะอานนาจะเปนตุลาการศาลรฐัธรรมนูญในอนาคต หรือองคกรอ่ืน 

ที่ใชรัฐธรรมนญู องคกรจะเปน ปปช. จะเปนใครไดมาอานแลวอนันีเ้ปนเอกสารที่พอเชื่อถือได เพราะวามี

การพิจารณาและรับรองไวดีกวาวา เขียน ๆ กนัไปแลวกไ็มมีเปนทางการที่ไหน อันนีจ้ะเปนวัถตุประสงค

ใหญของการที่เขาพยายามวา คร้ังนี้ใหมบีันทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไวดวยนะครับ ผมคิดวาเราตกลง

กันวาใหไปรางมาถาทําได ๒ แบบ ก ็๒ แบบ ๓ แบบก ็๓ แบบเดี๋ยวดกูันนะครับ ผมขออนุญาตหารือนิด

หนึง่นะครับ เราจะขอดูตอมาตราอื่นตอ ๆ ไปจะไดไหมครับหรือวาอยางไรครับ ถาอยางนั้นขอนุญาตผานไป

ที่มาตรา ๓ นะครับ  

มาตรา ๓ อํานาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข 

ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูนี้  

การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  คือรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ มันไมมวีรรคสองเลยนะครับ ฉบับนี้เขาตั้งใจเพิ่ม 

วรรคสองและตั้งใจเนนหลกันิติธรรม ทนีีท้ีท่ีมผูเสนอที่เขาไปรางมาใหเราดู เจตนารมณ หนา ๒  

ผมไมแนใจวาตองใสเครื่องหมายพูดอะไรหรือเปลานะครับ นาจะเอาออกไดถาเอาออกไดนะครับ 

เจตนารมณ เพื่อใหเปนไปตามหลกันิติธรรม (Rule of law) หรือ ( The Rule of law) เดี๋ยวคอยดูกนันะครับ  

การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนูญและ 

หนวยงานของรัฐตองอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

ที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลไดและจะใชอํานาจรฐัโดยปราศจากบทบัญญัต ิ

แหงกฎหมายรองรับหาไดไม  

หมายเหต ุมติของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๐  

เขาใชวิธกีารพดูแบบการอางจะไมมี พ.ศ. กํากับ เอาเปนวาเปนตุกตาครับ เขียนมาแบบนี้เปนตุกตาใหเรา 

Debate ดวยนะครับ บงัเอญิวาเปนเรื่องยาก ผมขออนญุาตดูในที่คนเขารางวาเขาเพิ่ม 

มาตรานี้ข้ึนมาทาํไม ในเลมเขียวผมขออนญุาตอานนะครับ  

  ในสวนนี้เขาบอกวา เหตุผลที่เขียนอยางนี ้เพิ่มเติมบทบญัญัติในวรรคสองเพื่อใหการ

ปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐตองตั้งอยู

บนพืน้ฐานของบทบัญญัติแหงกฎหมายทีม่ีความเปนธรรม ซึ่งสามารถอธิบายและให 

เหตุผลไดและไมอาจใชอํานาจรัฐโดยไมมกีฎหมายรองรบั อันเปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม (Rule of 

law)  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ถามวาเอามาจากไหน เปลี่ยนคําพูด จะใชอํานาจรัฐ

โดยปราศจากบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับหาไดไม มนัเปนภาษาโบราณหนอยนะคะ ทนีี้ถาเราคดัมา คัด

ตามเขา และจะใชอํานาจรัฐ ไมไดใชไหมคะที่เมื่อสักครูทานประธานอานวาอยางไรทีอ่านเมื่อสักครูนี้ 

ประโยคหลงัไมเหมือนกนั เขียนตามเขาเราไมตองไปเปลี่ยนอะไรของเขาเลย  

  ประธาน  :  และไมอาจใชอํานาจรัฐโดยไมมีกฎหมายรองรับ อันเปนสาระสําคัญของหลัก

นิติธรรม (Rule of law)  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  เราเขยีนตามเขาไมดีกวาหรือคะ เราอยาไปแกคาํของ

เขา เพราะวาอันนัน้มนับันทึกอยูในเอกสารแลวถูกไหมคะ 

  ประธาน  :   มาจากเลมเขียว ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  แลวจะอานเขาใจไดงายขึน้ ไมใช หาไดไม มนัเปน

ภาษาโบราณไปหนอย และไมอาจใช คือวาทาํไมได ใชไมได 

  ประธาน  :   อันนี้ขอความทีม่าจากเลมเขยีวทานคิดวาพอไหมครับ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  Rule of law ที่จริงแลวอาจารยวิษณุยังเขียนใน 

Comment ไววา The Rule of law มันเปนหลักที่ไมแนนอน แตอยางไรก็ตาม หลักนติิธรรม บอกวามันเปน

หลักที่ไมแนนอนถาเอามาใชในรัฐธรรมนญูแลวมันจะ แตผมก็ตองฟงวามันจะมีการแกไขไหม เพราะวา

อาจารยวิษณทุวงไวนะครับ ทีนีก้ารใชอํานาจจริง ๆ แลวหลักนี้มันคือหลักที่อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน

ชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนติิบัญญัติผานรัฐสภา อํานาจบริหารผานคณะรัฐมนตรี และอํานาจ

ศาลผานทางศาล ซึ่งทัง้ ๓ อํานาจจะตองมีผูลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการ ก็คือมีคนรับผิดชอบใชไหมครับ ทนีี้การปฏิบัติหนาที่ของศาลทั้ง ๓ องคกรจะตอง

เปนไปตาม The Rule of law หลักนิติธรรม ซึ่งก็ตองไปอธิบายนะครบั  

  ประธาน  :   หมายความวาที่เขียนมานี่มนัอธิบายเฉพาะวรรคสองนะครับ แต 

วรรคแรกเรายังไมไดเขียนนะครับวาเจตนารมณของวรรคแรกมันคืออะไร ซึ่งตรงนีท้ีส่ถาบนัพระปกเกลาจัด

แลวทานมีชยั ฤชุพนัธ ไปพูดตรงนั้นนาสนใจและผมก็เอามาแลวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก เดี๋ยวดูไดครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันเปนหลัก Saturate of power หรือเปลา  

หรือ Check and balance มันกย็ังตองตอบ เพราะมนัไมเหมือนกับของ Check and balance เทาไรของ

ไทยเรานะครับ อันนี้ตองตอบในเชิงวิชาการพอสมควรนะครับ 

  ประธาน  :   ทานคณิต เชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ คือในหลักการเขยีนผมยังเหน็วาเลมเขียวของ สสร. 

เขาออกมาเขาจะตองตรงตามวัตถุประสงคที่เขาตองการ แตครบหรือไมนั่นอกีเรื่องหนึ่ง 

นะครบั เพราะวาเทาที่ผมอานดูเลมเขียวมนัจะม ี๒ ประการ  

ประการที ่๑ เขาเขียนตามเจตนารมณเขา สวนจะ Rule of law หรือเขาจะอางหลกั 

ถูกหรือผิด แตวาเขาอภิปรายกันอยางนัน้  

ประการที ่๒ กค็ือบางทเีขาเขียนแตเขียนไมครบ เพราะคนอภิปรายมีเยอะกวา ทาง 

นักวชิาการเกบ็มาไดเยอะกวา  

ดวยเหตุดงักลาวผมเลยขอเสนอวาเลมเขยีวมีมาอยางไรเราลงไปใหครบตามเลม 

เขียว แตวามีอะไรเพิ่มที่เลมเขียวไมไดลงเราเติมเขาไปตามความเปนจริง เราจะไดเจตนารมณที่แทจริง 

สําหรับมาตรา ๓ นี้เนื่องจากวาวรรคหนึง่ ยงัคงเดิม แตเพิม่วรรคสองขึ้นมา ถาเราจะกลาวเปน ๒ ตอน  

เราคงตองกลาวตอนหนึ่งกลาวถงึวา วรรคหนึง่ คงเดิม และเพิ่มวรรคสอง ข้ึนมา และวรรคสองวาอยางไร 

ก็วาไป สวนทีว่าจะเอาสวนที่คงเดิมและเพิ่มมาไวเปนสวนแรกหรือสวนหลงัแบบประเด็นเมื่อสักครูที่เราคุย

กันนั่นอกีเรื่องหนึง่นะครับ ถาอยางนัน้เราจะไดความครบนะครับ ขอตั้งขอสังเกตไวตรงนั้น ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  คุณปทมาเชิญครับ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๖/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมา คะ ในสวนของมาตรา ๓ คิดวามนันาจะเปน  

๒ ประเด็กหลกั ๆ คือประเดน็แรกก็คือ อํานาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย ประเด็นนี้ในชวง 

รางรัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ มีการพูดกนัมาวา เปนของ หรือ มาจาก ตรงนีน้าจะเปนประเด็นหลกัของมาตรานี้

นะคะ มันก็จะไปเกี่ยวโยงทฤษฎีอํานาจอธิปไตยสวนหนึ่ง จะเปนทฤษฎีแบงแยกอาํนาจ 

หรืออะไรก็ไปคนเพิ่มเติม สวนวรรคสอง มันจะเปนการขยายความมากกวาวา เมื่ออํานาจอธิปไตยเปนของ

ปวงชนชาวไทยแลว เพราะฉะนัน้หนวยงานทกุหนวยงานที่ใชอํานาจรฐัตรงนั้นจะตองใชอํานาจหนาที่ตาม

หลักนิติธรรมตรงนั้น เพิม่เขามาคะ 

  ประธาน  :  คือถาเปนอยางนี้เราอางป ๒๕๔๐ จะมนี้ําหนกั เพราะวาป ๒๕๔๐  

เปนครั้งแรกทีเ่ปลี่ยนจากคําวา อํานาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย เปลี่ยนเปน อํานาจอธิปไตยเปนของ

ปวงชนชาวไทย อันนี้ชัดเจนมาก แลวก็ดูไดจากที่อาจารยมนตรี อาจารยคมสัน ทานวิจัยไวแลวก็พมิพไวเมื่อ

ป ๒๕๔๒ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ ฉะนัน้วรรคหนึ่ง ดูเหมือนวาเขาใจวาเราตองเขียน ถา

เขียนตองเขียนเปน ๒ สวน เพราะวรรคหนึ่ง มันมีเนื้อหาอยู ๒ สวน สวนที่คุณปทมาบอก และอีกสวนหนึง่ก็

คือทฤษฎีจะเปน Saturation of power หรือ Check and balance ซึ่งในสวนนี้เปนเรื่องใหญพอสมควร ก็

ตองคนอยางที่ผมเขาใจวาตองตามขอสังเกตเบื้องตนของทีท่านคุณหญิงกุลทรัพยไดบอก อันนี้อาจจะตอง

ไปดูนิดหนึง่ เพราะวามนัจะอยูในหนงัสือรัฐธรรมนูญ หนังสือรัฐธรรมนูญมันมีหลายเลม ทางดานรัฐศาสตร

ดวย และทางดานนิติศาสตรดวย อาจารย 

ชัยอนนัตหรือทานอื่นที่ผมไมรูใครเปนเจาของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร นิติศาสตรพอเห็นอยูนะครับ ตรงนี้คิด

วาตองเพิ่มมากกวาเลมเขียว ทีนี้คลาย ๆ วามาตรานีม้ันจะเปนมาตราใหญบทหนึง่ ไมทราบวาถามนัยาวจะ

เปนไรหรือไม ดูทาทางจะยาวนะครับ เชิญครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  คือวามองเหน็นะคะ ดูทั้งในแงกฎหมายและภาษา

เห็นชัดเลยวา เขาจะมีประเดน็อํานาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย เปนของ และ มาจาก จริง ๆ มันก็

ตีความได มาจาก คือวาตองเลือกตั้งตองอะไร ๆ ใชไหมคะ เปนของ กค็ือวาเมื่อเลือกตั้งเสร็จแลว สส. เปน

ผูแทนของประชาชนก็คือวา ของประชาชน นัน่แหละเปนผูแทนมาใช ตอนนี้เขาบอก พระมหากษัตริยเปน

ประมุขทรงใชอํานาจทางรัฐสภา เพราะฉะนั้นวรรคสอง เขาถึงไดบอกวาเหมือนอยางวา Balance นะคะ 

Check and balance ก็คือวาเมื่อพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา เพราะวาจะตั้งสภาตองมี 

พระบรมราชโองการใชไหมคะแตงตั้งใชไหม คณะรัฐมนตรีก็ตองเขาไปปฏิญาณใชไหมคะ มพีระบรม 

ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ศาลกเ็หมอืนกนัถูกไหมคะ แปลวาพระมหากษัตริยทานทรงใชอํานาจ 

เพราะฉะนัน้เขาก็ตอมาวาคนเหลานีเ้มื่อใชอํานาจแทนพระมหากษัตริยก็ตองเปนไปตามหลกันิตธิรรม ก็คือ

ตองยุติธรรม ตองมีอะไรอยางที่วา ดิฉันวามันสอดคลองกนัแลวมนัก็ไมนาจะยาว จะอธิบายไปตามนี้แลว 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๖/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

เราก็เอาความคิดเห็นของเขาที่เขาอภิปรายหรืออะไรที่เราไปตรวจสอบดู หรือถาเขาไมอภิปรายก็ไป

ตรวจสอบดูวาแตคร้ังกอน ๆ เปนอยางไร แลวเราก็เอามาดูหรือไมมีจริงๆ  ก็เอาความเห็นของนักกฎหมายที่

ใหญ ๆ ที่เขาทาํการศึกษาและเอาไวสอนคนอะไรเขาก็ตคีวาม อันไหนที่ตีความแลวรูสึกวาผาน เวลาที่ผาน

มาตีความแลวมันเขากนัเราก็เอาอันนัน้มาใช เราก็จะมีหมายเหตุไว เวลาที่เรามาทํางานมนัมีรายงานการ

ประชุมอยูแลวใชไหมคะ สมมุติวาที่เราพจิารณาวนันี ้สมมุติวาเราตีความวาอนันีเ้ราพิจารณาอันนี้แลวเรา

เห็นชอบดวย เพราะวาเรามคีวามเห็นวาอยางไรมนัก็มีบนัทกึใชไหมคะ เพราะฉะนั้นมันก็อยูในบนัทึกนี้อีกที

หนึง่ตรวจสอบได เพราะฉะนั้นดิฉันวามันไมตองยาวก็ได แตใหเขียนใหมันอานเขาใจงาย ๆ  

ก็แลวกนัคะ 

 

- ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๗/๑ 
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  ประธาน  :  ทานวัชรินทร เชญิครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ตรงคําวา ของปวงชนชาวไทย มนัทําให Recall ได 

เรียกคืนได แตกอนนี้ใหไปแลวเราจะไปเพิม่ เขาเรียกวา ใชสิทธิการเลอืกตั้ง ทุกวันนีม้ันถอนได ก็คอืถาเปน

อํานาจของประชาชนจริง ๆ เมื่อเลือกไปแลว ถาตัวเองไมชอบก็ใชถอนเปน Recall อีกทหีนึง่ อันนีก้ค็ือ 

ทฤษฎนีี้ จะใชก็ได จะถอนกไ็ด อันนี้มนัมีขอสังเกตตรงนีน้ิดหนึ่ง  

  ประธาน  :  ทนีี้ขอสังเกตตรงนี ้เร่ือง Recall เร่ืองอะไรมันจะมีบทเฉพาะ ซึง่บทเฉพาะ 

เวลาเขียนเจตนารมณอาจจะตองมาอางมาตรา ๓ หรือเปลาอยางไร ซึง่อาจจะไปเกีย่วกับตรงนัน้  

ซึ่งตรงนัน้เราไมรูหนาตาเปนอยางไร แตนี่เรากําลงัเขียนเรื่องที่ไมมีปญหา พยายามจะใสเจตนารมณใหดู 

เพราะฉะนัน้ผมก็คิดวาตรงนัน้เราจะลองใสไวกอนก็ไดนะครับ เร่ือง Recall เร่ืองอะไรเพื่อเปนตวัอยาง 

หรือวาจริง ๆ แลวเขาอธิบายนะครับวา อํานาจอธิปไตยเปนของเราตอนไปอยูในคหูาเลือกตั้ง ๒ นาท ี

หลังจากนั้นอาํนาจเรากห็ลดุลอยไปอะไรตาง ๆ มีคนพดูมากทีเดียวนะครับ ไมวาจะมีอคติหรือไมมีอคติ 

อยางไรกับเร่ืองระบบเลือกตัง้ เราถึงมีอยางอื่นเพิ่มเติมเขามา จริง ๆ แลวหลักคือเลือกตั้งหลกั ผมกส็อน 

นักศึกษานะครับวาคุณจะทิง้หลกันี้ไมได หลักการปกครองโดยระบบผูแทน ไมใชไปสนใจวาประชาชน 

ใชอํานาจทางตรง ระบบเสียหมดเลยนะครบั ถาไมยืนเปนหลกั หมายความวาระบบหลักก็คือระบบผูแทน 

มีสภาผูแทนราษฎร มีวฒุิสภา มีตาง ๆ ตรงนี้เปนหลกั อันอื่นเปนสวนประกอบ ไมใชเอาอันอ่ืนเปน 

สวนประกอบแลวตรงนีท้ิ้งไปเลย ไมใชครับ เวลาไปสอนนกัศึกษากพ็ยายามสอนในแงนี้ ทีนี้สําหรับ 

ขอสังเกตเรื่องคําวา หลกันิตธิรรม ผมไมรูวาเราตองอธิบายอยางไรหรอืไม เพราะวาจริง ๆ คําวา  

หลักนิติธรรม มันมีคําอยู ๓ คํานะครับ หลกันิติรัฐก็เรียก หลักการปกครองโดยกฎหมายก็เรียก  

หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ แตวามนัมีความหมายชัดเจนหรือไมชัดเจนอยางไร ผมเขาใจวาตอนนี้คนเขาใจ 

เร่ิมชัดเจน อันนี้ผมก็ไมคอยเห็นดวยกับทานอาจารยวษิณุ เครืองาม เทาไรนะครับ ทานบอกวาไมชัดเจน 

มันชัดยิง่กวาชัด เพียงแตวาเราจะเขยีนอยางไร เขียนแคอางอิงคาํวา หลักนิติธรรมหรือตองอะไรเพิ่มเติม 

หรือไม ในยุคปจจุบันก็ใชกฎหมายเดี๋ยวจะตัดสินแลวคดียุบพรรค หรืออ่ืน ๆ ในอนาคต ศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญานักการเมืองอะไรตาง ๆ แลวก็มีคนพูดนะครับวาใชหลกันิติศาสตรหรือวาหลกัรัฐศาสตรก็มี

คนอธิบายนะครับวาไมใช อาจารยอัคราทรก็บอกวาไมใช หลาย ๆ คนบอกไมใช มนัก็ตองใชกฎหมาย  

มันจะไปใชหลกัอะไร ถาไมใชหลักกฎหมาย และกฎหมายมันก็เกี่ยวของหมด ทัง้นิติศาสตร รัฐศาสตร 

มันเกีย่วหมดอยูแลว เพียงแตวาเขาใจไมตรงกันเทานัน้เอง เพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมเห็นดวย จริง ๆ แลวผม 

ก็เหน็ดวยกับทานคุณหญิงกุลทรัพยนะครับวาไมจําเปนตองเขียนยาว เพียงแตวาเขียนอยางไรใหกระชับได

ใจความตางหาก ก็คงตองไป Work out นะครับสําหรับทางคณะทาํงานซึง่หลาย ๆ คนก็จะไปชวย

คณะทํางานดเูดี๋ยวก็จะดูกันตอ ทีนี้ผมหารือนะครับวาสาํหรับมาตรานี้จะมีขอสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือไม  
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เพราะวาดูเหมือนกับวาวรรคแรกจะตองพดู ๒ ประเด็น แลวก็วรรคสองจะพยายามยืนตามเลมเขยีว แลวก็

ถาเติมอะไรไดมันควรจะเตมิลงไป เพราะมแีตประเด็นวาหลักนิติธรรมจะอธิบายอยางไร ซึ่งในทางทฤษฎ ี

มันมีเขียนเอาไว เดี๋ยวนี้มีเขยีนชัดเจนนะครับสําหรับนกักฎหมายมหาชน เขาเขียนทุกคน เขาเคยเขียนตรงนี ้

เพียงแตวาเขยีนโดยที่อาจารยบรรเจิดอธิบายอยางนั้น อาจารยกมลชยัอธิบายอยางนี้ อาจารยวรพจน 

ก็อธิบายนะครับ คนที่เขยีนหนงัสือในยุคใหม  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  หลกันิตธิรรม ภาษาองักฤษ Rule of law ถาประชาชน

ทั่วไปก็จะไมรู นิติธรรมมันเปนอยางไร ก็รูแตวานิตกิ็นิติ ธรรมคืออะไร คือดิฉันฟง อยางสมมุต ิ

พระเจาอยูหวัพระราชทานพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัส แลวก็บอกนักกฎหมายวาไมใชไปพจิารณา 

ตามตัวกฎหมาย บางทีมนัตอง อยางเชนวา คนไมมีจะกนิ แมกาํลังทองแก ไปขโมยขนุนเขาแลวก็จะ 

ติดคุกไปอะไรอยางนี้ มันไมไดอะไรอยางนี้ ทานก็จะบอกวานักกฎหมายก็ตองดวูามนัเปนอยางไร อันนี ้

มันเปนนิติธรรมหรือเปลาดิฉันก็ไมทราบ แตดิฉันเขาใจวามันเปนเหมือนกนัวา ไมใชวามันบอกวาขโมย 

แลวตองติดคุกไปเลยอะไรอยางนี้ บางครั้งมันไมตองติดคุกก็ไดใชไหมคะ มันเปนหลกัการสําหรับ 

ในสังคมหรือในประเทศชาตทิี่วามันจะอยูดวยความสุข เพราะวากฎหมายนี้มนัเพื่อความสงบสุข  

แลวถาเผื่ออยางนี้ จะตองเอาแมติดคุกไปติดตะรางเลย ขโมยขนนุแคนิดเดียวอะไรอยางนี้ อันนี้ดิฉัน 

ก็ไมใชนักกฎหมาย แตชอบอานกฎหมายชอบมาก  

  ประธาน  :  ขออนุญาตครับ ตรงนัน้จะเปนอีกคําหนึง่ คอืคําวา หลกัความยุติธรรม แตวา 

หลักความยุตธิรรมกับหลักการปกครองโดยกฎหมายมนัตองไปดวยกนั ไมไดแยกจากกนัอยางเดด็ขาด  

แตวาเราจะเขยีนไปถงึตรงนัน้หรือไม ทีนีห้ลักนิติธรรมคอือะไร มันแปลตามตัวไดเลยครับ 

การปกครองโดยกฎหมาย หรืออาจารยปรีดี เกษมทรัพย อธิบายวาเปน Government of law  

not of man ทนีี้ไมรูวาจะตองไปเขียนอยางนัน้หรือเปลา กลายเปนคาํอธิบายขยายความไปมากนอย 

แคไหนหรือเปลา  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ก็เห็นดวยนะครับ เพราะวาใชคําวา หลกันิตธิรรม พวกเราเขาใจ 

โดยเฉพาะพวกที่เรียนกฎหมาย แตถาเผือ่เกิดชาวบานจะตองแปลไทยเปนไทยอีก เพราะอยางพวกเรา 

พอดูพวกนี้เรารูแลว บางทีตองขีดเสนใต ๕๐๐ เสนตามที่อาจารยปรีดีบอกเสียดวยซ้าํ พวกนี้เรียนหรือเปลา 

ไมรู  

  ประธาน  :  อธิบายสัน้ ๆ พอใหคนธรรมดาฟงรูเร่ืองนะครับ ลองเขียนมา และเราจะตองดู 

อีกรอบหนึง่นะครับ โอ.เค. ครับ  คือเราโชครายจริง ๆ เลยนะครับวนันี้ คือเอาเรื่องใหญมาพูดทั้งนัน้เลยครับ 

เพราะบททั่วไปมันเรื่องใหญทั้งนั้น คือตองใชเวลา ผมไมทราบวาสําหรบัมาตรา ๓ มขีอสังเกตอะไร 
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อีกไหมครับ ถาไมมีขออนุญาตผานไปกอนนะครับ ตอไปเอามาตรา ๔ ใหจบมาตรานี้และจะขออนุญาต 

ปดประชุมเมื่อพิจารณามาตรา ๔ จบ  

  มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ทั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนญูนี้ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูยอมไดรับ 

ความคุมครอง จริง ๆ ตรงนี้ผมเรียนเลยนะครับ ไมนิ่งนะครับ มีคน Debate แมแตในกรรมาธิการยกราง 

มีคนพูด แตวาเราเอาอยางนีก้อน เอาตามนี้เราจะเขียนเจตนารมณอยางนี้ เจตนารมณนะครับ ศักด์ิศรี 

ความเปนมนษุย สิทธิและเสรีภาพของบคุคลยอมไดรับความคุมครอง สวนคนตางดาว คนไรรัฐ คนไร 

สัญชาติ ชนกลุมนอยในฐานะที่เปนมนษุยและอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยควรไดรับความคุมครองสิทธ ิ

เชนเดียวกับชนชาวไทยและเด็กที่เกิดแตบคุคลดังกลาวยอมมีสิทธิไดรับการบันทึกการเกิดเพื่อใหปรากฏ 

ตัวตน แตการอางสทิธิตามกฎหมายยอมแตกตางจากชนชาวไทย หมายเหตุ คณะอนุกรรมาธกิารยกราง 

รัฐธรรมนูญกรอบที่ ๑ เสนอใหบันทึกในเจตนารมณรายงานการประชุม คร้ังที ่๑๒ วนัพุธที ่๒๐ มนีาคม 

๒๕๕๐ เพื่อใหการรับรองและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนษุย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

ของบุคคลใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทัง้ที่บัญญัติใชในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนีห้รือตามประเพณีปฏิบัติ 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งพนัธกรณีระหวางประเทศ 

มีอยูทาํนองเดยีวกับมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๔๙  

หมายเหต ุมติกรรมาธิการยกราง วนัที ่๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เมือ่กี้นี้มีขอสังเกต ตองเช็คนะครับ 

ใชคําวา มติ หรือวาอางรายงานการประชุมนะครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  มาตรานี้ผมจะบนัทึกในสวนนี ้ก็เลยวาจะตองหารือ 

ที่ประชุมดวยวา ในกรณีทีก่รอบ ๑ บางทีเขาประชุมและเขามีมติวาใหไปบันทึกเจตนารมณ ซึ่งผมก็ 

มาเขียนไวอยางนี้ ทีนีว้ันนัน้อาจารยคมสนัมาพูดทาํนองวา ถาหากเขาจะใหบนัทึกเขาจะตองแจงมา 

ทีนี้ปญหาคือวาเราจะทาํอยางไรตรงนีจ้ะหมายเหตุไว เพราะวาในกรอบ ๑ เขาจะมมีติวาใหไปบันทึก 

เจตนารมณอยางนี้ แตทีนี้มนัไมใชมติจาก ๓๕ ทาน ก็เลยวาตองหารือประเด็นนี้ดวยวาจะตองใหมนัเปน 

ที่ยุติ  

  นางภิรมย เจรญิรุง  :  ในประเด็นที่เปนตรงนีว้าเราจะตองบันทึกใหเขาหรือเปลา 

ตามที่เขาพูดกนัในที่ประชุมใชไหมคะ เราอาจจะทําแบบนี้คะ มีบนัทึกขอความจากทานประธานเดโช 

ไปถึงประธานยกราง วาคณะยกรางมีความประสงคที่จะใหมติที่ประชุมในสวนไหนที่จะใหเราบนัทึก 

อยางนี้คะ มันจะไดเปนลายลักษณอักษรที่จะยนืยนักนัได เพราะถาเรารับมาเปลา ๆ อยางนีม้ันจะ 

ไมชัดเจน  
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  ประธาน  :  เดีย๋วทานคณิตกอน เชิญครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ตรงกรอบ ๑ ที่ผมนั่งฟงของนองนักวิชาการเขาฟงอยูก็คงจะ 

รับทราบวามปีญหามาก เพราะวาอนุกรอบ ๑ เสนอเขาไปแลวเมื่อจัดรางภายในฉบับรางเรียงมาตรา 

ฉบับลงวนัที ่๒๗ มนีาคม ทีเ่ขาเก็บเปนความลับภายใน ก็ปรากฏวาทีก่รอบ ๑ เสนอไมไดมีบรรจุไวก็เยอะ 

และที่กรอบ ๑ ไมเสนอก็บรรจุเกินมากม็าก ซึ่งทางหมอชชูัยก็ทวงเหมือนกนัวาทาํไมที่ทางกรอบ ๑ เสนอ 

ไมบรรจุใสลงไปให และที่บรรจุมาก็ไมใชทีก่รอบ ๑ เสนอ ก็ไดมีการคุยกันวาตรงไหนที่ทางกรอบ ๑  

ตองการก็อาจจะพอเวลาถกูทักทวงก็เสนอวาใหไปบนัทกึในเจตนารมณ หรือบางทโีดยสภาพแทจริง 

กรอบ ๑ เสนอ ทีมเลขาใส แตวาลงมติกันวาไมเอาก็บอกวาใหโยนลูกวาใหไวไปบันทึกแลวกัน แตอยามา

บรรจุไวในรัฐธรรมนูญ หรือใหไปบันทึกในกฎหมายลูก แตอยามาบรรจใุนรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงนี้โดยสวนตัว 

อะไรก็ตามที่บอกวาใหไปบรรจุหรือไปบัญญัติในกฎหมายลูก ผมวาจริง ๆ ถาเรา Record มาไดเราตองใส 

เพราะวามนัเปนสาระสาํคัญ แตที่คุณภิรมยบอกวาใหสอบถามไปผมเหน็ดวย เพราะวาอะไรก็ตามทีเ่ขา 

ตองการเราจะไดเดินตามที่เขาตองการ แลวสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเรากเ็พิ่มเขาไปเพื่อใหครบถวนตาม 

เจตนารมณแทจริง  

  ประธาน  :  คือผมไปนั่งแลวก็ทางทีมวิชาการก็ไปนั่งฟงการประชุมของ 

คณะกรรมาธกิารยกรางที่เปนรายมาตราตาง ๆ แลวจะมีอันนี้แถมออกมาเรื่อย ๆ ทลีะมาตรา ๒ มาตรา 

ผมก็นัง่อยู ทนีีจ้ริง ๆ แลวผมไมรูวาใครตองถามใคร แตวาเขามหีนงัสือแจงมติมาเพื่อขอความรวมมอืชุดนี้ 

เพราะเปนอาํนาจหนาที่ของชุดนี้ได เพราะวาเขาบันทึกเอาไวตลอด แตจริง ๆ แลวถาพูดตอไปเขาก็มีการ

ทวงกนัวา เลขาอาจารยสมคิดรับปากทานจรัญบาง รับปากทานคณิตบาง และก็ไมไดทํา สุดทายกเ็ปนทีม่า 

มาเขียนเติมตรงนัน้ เติมตรงนี้ มาทวงไปทวงมาก็มาเติมตรงนี้ อยูมาตรานั้นมาตรานี ้อันนั้นในวงใน 

ของเขาก็สวนหนึง่  ทนีี้อีกสวนหนึง่เขาก็มมีติมีอะไรอยูแลว แตไมรูเขาจดหรือเปลา ทีนีถ้าไมจด 

ก็เปนเรื่องของเขาวาเขาแจงมาครบหรือไมวาตรงไหนจะใหบันทึกไมบนัทกึ แตเผอิญอันนี้เราทราบเนื้อหาวา 

เขาจะแจงจะอะไรมา จริง ๆ แลวผมคิดวามันตองเปนการประสานภายในสวนหนึ่งได แตวารูปแบบวิธีการ 

เราตองเอาหนงัสือไปถามหรือเปลา เพราะเขามีมติมีอะไรของเขาอยูแลว เพราะจรงิ ๆ มันเปนอํานาจหนาที่

ของชุดนี้ แตวาเราตองถามเขาหรือเปลาครับวา คือระบบการทาํงานของสภารางรัฐธรรมนูญมันควรจะเปน

อยางนัน้หรือเปลา เราตองถามเขาไปอยางนัน้หรือเปลา อันนี้ผมก็ไมทราบนะครับ แตวาเขามมีติอยูแลววา

จะใหบนัทกึเจตนารมณ อันนั้นประเดน็หนึ่ง 

  อีกประเด็นหนึง่ บางอยางผมไมแนใจนะครับวาทกุเรื่องตองเขียนไวในบันทึกเจตนารมณ 

ผมขออนุญาตยกตัวอยาง เมือ่ป ๒๕๔๐ มคีนเสนอครับ ใหเขียนวา สิทธิเสรีภาพในหมวด ๓ มี ๒ ประเภท 

๑. สิทธมินษุยชน  ๒. สิทธิของพลเมือง แลวก็ตกไปครับ เพราะเขาบอกวามันอยูในตํารา มันอยูใน 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๗/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

คําอธิบาย ไมตองเขียนไวในกฎหมาย ทนีี้บันทึกเจตนารมณมันคืออะไร มันคืออะไรก็ไมรู มันมหีนาที ่

อีกหนาที่หนึ่งคือหนาที่ในทางตํารา ซึง่ไมตองมานั่งอธบิาย อาศัยหลกัการใชการตีความกฎหมายก็ไมตอง 

มานัง่อธิบายอะไรกัน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๘/๑ 
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ทีนี้สวนที่เขาอยากจะเคลียรก็คือ เวลาปฏิบัติบางทีหลาย ๆ คนไมไดรับความเปนธรรมจากฝายรัฐ เขาถงึ 

อยากจะใหบนัทกึ อันนี้มนัเปนประโยชนมันก็ดี ผมคิดวาอยางทีท่านวัชรินทรลองรางมาใหดูตรงนี ้

วามีคนไรรัฐ ชนกลุมนอย คนไรสัญชาติตาง ๆ บันทึกไวมันเปนประโยชน แลวก็เอาไปอางอิงสาํหรับ 

การทาํงานของกระทรวงมหาดไทย หรือสําหรับในสภาในอนาคต สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาตาง ๆ ไปดู 

ประกอบวามกีารรับรองตรงนี้ไวเปนหลกัฐาน ไมอยางนัน้แลวนีป่ญหาคือ มันไมเปนหลักฐานอะไรเลย 

แลวคนก็มีปญหามาตลอดสําหรับคนกลุมนี้ มันนาสงสยัวาหมวดนี ้ชือ่หมวดมนัเปนอยางหนึง่ ถาจะ 

บันทกึมาใหผมเหน็ประโยชนวาจะบนัทกึเอาไวนะครับ แตไมใชวาออโตเมติกนะครับวา ถาเขาแจงมา 

เราตองบันทึกตาม เพราะวาชุดนี้ตองพิจารณานะครับวา มนัตองเขียนหรือไมตองเขียน เพราะ 

บางอยางมันไมควรเขียน หรือบางอยางเพือ่ใหที่ประชุมเขาไมพัวพันกนัตอไป เขาก็เลยบอกวา อยาใส 

แตวาใหมาชุดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เปนเทคนิคในการหาขอสรุป ไมอยางนัน้เรือ่งเขากย็ืดยาว 

แลวก็ที่ประชุมยกรางเขาก็ไมยอมกนั อะไรกันนี ่มนัก็เปนเทคนิคอะไรอยางหนึ่งของเขา อันนัน้ผมคิดวา 

มันไมใชวาทกุเรื่องนะครับวา เราตองมาเขียนไวในบนัทกึเจตนารมณไมใชวาทุกเรื่องที่ขอมา ถามันไมมี 

เหตุผลเราก็อธิบายได แลวเราก็บันทึกเหตผุลเอาไว มนัควรจะมีบนัทกึเอาไววา ทําไมบันทกึ ทําไมไมบันทึก 

มันนาจะเปนอยางนัน้ดวย ทีนี้ผมไมคอยแนใจอยากจะขอหารือผูรูครับ เพราะวาในนี้มีผูรูซึ่งมีอยูหลายทาน 

ที่มีประสบการณในเรื่องนี้ ผมไมแนใจวาจําเปนแลวเราตองไปถามเขาหรือเปลานะครับ ขออนุญาตหารือ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ทานคุณหญิงกุลทรัพยกับทานประโภชฌนะครับ อยางนี้ตองถามเขาหรือ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ถามกไ็ด แตวาเราจะเอาไหมอยางทานประธานพูด 

มันก็คือเหตุผลที่วา ที่ถามมามันถูกตองหรือเปลา มนัอยูตรงนัน้ตรงนีม้ีหลักฐานแนนอนอะไรอยางนี ้

แลวมันเปนจริง หมายความดิฉันยังไมเขาใจที่วา เขาบอกแนะใหเราใสไวในเจตนารมณ ที่ไมใหใสนีม่ัน 

ไมใชตัวเบื้องหลังใชไหมคะ หรือเบื้องหลังคือบัญญัติไวมาตราแคนี้ แตเบื้องหลงัมนัมีบอกใหมนัคุมครอง 

ไปถึงคนไรรัฐ คนไรสัญชาติ ชนกลุมนอย นี่คือเบื้องหลังถูกไหมคะ ถาถูกอยางนี้ก็บนัทกึไวในเจตนารมณ 

ได หมายความวา บันทึกมาตรา บทบัญญตัมิาตราแคนีต้ีความแลวมนัเปนอยางนีว้าคุมครองไปถงึ 

อยางนี้ อยางคราวที่แลวดิฉันพูดวาเด็กไทยนี่ไมมีบัตรประจําตัวอะไรอยางนี้ก็เพราะเหตุวา 

กฎหมายไมเอือ้ แตนี่กฎหมายจะเอื้อแลว มันจะไดไมเกดิปญหาใชไหมคะ เด็กเรียนถึงมหาวิทยาลัย 

ยังไมมีเลย แอบ ๆ ซอน ๆ เรียนผิดกฎหมายอะไร ทาํงานก็ไมไดอะไรอยางนี้ แลวจะมีชีวิตอยูไดอยางไร 

อันนี้ดิฉันคิดวาคือเบื้องหลัง ถาคือเบื้องหลังแลวก็ใส ใสแลวมันมีตวัอาง หมายความวา เขาพูดจริง 

เมื่อครั้งนัน้ ๆ ก็วาไป แลวอกีอยางหนึ่งมนัก็มีรายงานการประชุมอยูแลว ถกูไหมคะในการราง มีรายงาน 

การประชุมและยังมทีี่เราทาํขอมูลเบื้องตน เราก็ม ีมนัก็ยนืยนักนัได ถาอยางนัน้เรากใ็สได เราก็ตองใส 
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ตามนีน้ะคะ อันนี้คือตัวเบื้องหลัง ดิฉันคิดวาถูกตองตรงกบักฎหมาย เมือ่ออกกฎหมายอะไรมา มนัมี

เบื้องหลงัทีม่ันอานไมชัด แลวก็จะตองตีความ ไมสามารถจะมาเขียนรายละเอยีดอธบิายไวในตัวบทบัญญัติ

ไดก็ตองมาเปนเจตนารมณ แตวาในการเขียนเจตนารมณ ดิฉันเสนอบอก เราตองไปคนควาและเราตองม ี

การตอบไดวาเอามาจากตรงไหน อยางที่เราคุยกันไปแตตน ถาเขาไมอภิปรายเราก็ตองบอกวามนัมา 

จากโนน ๆ แตโบราณกาลอะไรอยางนั้น เราก็ยนืยนัได คือเราตองมีเหตุผลที่เราใสลงไป 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญญสกุล  :  ผมก็ยังไมรูวาจะตองถามเขาไหม 

  ประธาน  :  คงตองถามผูรูครับ ทานประโภชฌก็เปนผูรู ผมอยากจะขอหารือหนอยครับ 

ไมรูเปนอยางไรครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมมีความคิดเห็นวา ในสวนนี้เราดูเนื้อหาของมันเปนหลัก 

ถาเขาฝากมา ฝากในลกัษณะไหนเราไมตองไปสนใจนะครับ คือเราก็รับฝาก แลวเรากม็าดูเอาวา  

เนื้อหาสมควรลงไหม ถาคัดสํานวนลง เราก็ลงไป ถาลงไปแลวลงไมครบไมอะไร เขาจะเติมของเขาเองครับ 

ในสภาเขากจ็ะมีวิธกีารของเขาเองวา โอ.เค. นะ คุณขอเปลี่ยน ขอแปรรูปแบบเปนลักษณะไหนอยางไร 

คือถาเราไปใสใจในทุกประเด็นมาก เรากาวอะไรไปไมไดเลยครับ มันจะกึกกกัอยูอยางนี้ แลวงานก็ไมม ี

เนื้องานออกมาสักท ี  

  ประธาน  :  ทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ จริง ๆ แลวถาถามวา เราจําเปนตองถามไหม 

เราไมจําเปนเลย เพราะวาเปนหนาที่อิสระของเรา กรรมาธิการเรากบักรรมาธกิารเขาก็ศักดิ์ศรีเทากัน 

เพียงแตวาทําหนาที่คนละอยาง แตถาเราจะถามเพื่อจะไดมุมมองใหครบ ถามได แตวาเราก็คงตองใช 

วิจารณญาณของเราเชนกันวา เราจะใสหรือไมใส หรือเราจะเพิม่ตามที่เราเห็นวา เรามีขอมูลมากกวา 

เทานัน้นะครับ  

  ประธาน  :  คุณปทมาครับ 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ดูในสวนของเจตนารมณของมาตรา ๔ ที่จดัทําขึ้นมาเสนอ 

เปนตุกตาขึน้มาก็คือวา จากที่บอกวา สิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง สวนคนตางดาว  

คนไรรัฐ คนไรสัญชาติ คนกลุมนอยในฐานะที่เปนมนษุยและอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย ควรไดรับความ

คุมครองสิทธิเชนเดียวกับชนชาวไทย ตรงนีถ้าเกิดวาดูใหดีในตอนอภิปราย มนัจะเปนลักษณะเปนการให

ตีความ คาํวา บุคคล มากกวานะคะ เพราะมันจะเปนปญหาวาบุคคลในทีน่ี้ ในหมวดที่เปนบททั่วไปตรงนี ้

หมายถงึ เฉพาะชนชาวไทยหรือคนไรรัฐ  คนไรสัญชาติตาง ๆ นานา เพราะฉะนัน้ถาเกิดวาอธิบายตรงนี้แลว 

ใชคําวา สวน นะคะ มันดูจะยังคอนขางคลมุเครือนิดหนึ่งนะคะ อยากใหชัดเจนกวานี ้ถาเปนแกจาก สวน 

เปนคําอืน่ อาจจะใชคําวา ซึง่คนตางดาวหรือคนไรรัฐ คนไรสัญชาติอะไรตรงนี้นะคะ 



อนุ.บนัทกึเจตนารมณ                                                                                               ธนัชญา  ๘/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ไมใชสวน ซึ่งรวมถึงนะครับ 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ซึ่งรวมถึงไปเลยก็ไดคะ เพราะวาเปนการตีความให 

ครอบคลุมถึงบุคคลเหลานีน้ะคะ และเด็กที่เกิดแตบุคคลอะไรอยางนี้ก็ยงัคงไวก็นาจะได เพราะวามนัจะเปน 

ความแตกตางกับบททั่วไปตรงนี้ จะแตกตางจากหมวด ๓ ที่เกี่ยวกับชนชาวไทยนะคะ อันนัน้เปน 

สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแท ๆ เลย ตรงนี้มันจะตีความถึงมนุษยทกุคนนะคะ 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ตรงนี้มันเปนเรื่องของตําแหนงแหงที่เอาไปใสไวในหมวด ๑ หรือ

วาไปใสในหมวด ๓ เพราะหมวด ๓ มันจะเปนอีกแบบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนัน้อนันี้บททั่วไปมนัก็จะ

คุมครอง มันจะมีบทบัญญัตทิี่จะไปคุมครองคนทุกคนได เมื่อมีสภาพบุคคลขึ้นมาแลวนีน่ะครับ 

เพราะฉะนัน้ในสวนนี ้ในทางตําราในทางกฎหมายนีเ่ขาจะรูนะครับวาคําวา บุคคล กับคําวา ชนชาวไทย ยิง่

บัญญัติไวคนละที่ยิง่มีความหมายที่แตกตางกนั เพราะฉะนัน้ มาตรา ๔ ยอมกวางกวา แลวก็มีสําคัญกวา

เพราะคลุมหมดทั้งรัฐธรรมนญูเลย แตหมวด ๓ สิทธิหนาที่ของชนชาวไทยก็จะเปนอกีสวนหนึ่งซึง่จะ 

มุงหมายไปทีช่นชาวไทยโดยเฉพาะ แลวก็จะมีเขียนเอาไวในหมวดนัน้คอนขางกวางขวางเชนกนั เชิญครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ถาอยางนั้นมันจะตองเขียน ทานประธานคะ มนัจะตอง 

เขียนไปตรงบคุคลเลยใชไหมคะวา เสรีภาพของบุคคล บุคคลนั้นมนัหมายถงึใคร ถงึปวงชนชาวไทย 

ซึ่งรวม ไมใชใชไหมคะ ซึง่รวมทั้งคน ทนีี้ไมอยางนัน้เขียนสวนไมได แลวจะอธิบายอยางไรวาบุคคล 

หมายเฉพาะปวงชนชาวไทย 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็ทั้งชนชาวไทยแลวกอ็ยางอืน่ดวยที่ตามมา ที่เขยีน 

ไวในนี้ใชไหมครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  เขียนวา บุคคลยอมไดรับความคุมครอง บุคคลนีค่ือ 

ใครยังไมบอกเลย แลวถึงจะมาบอก สวนคนตางดาว ถาอยางนัน้คนตางดาวถาเขียนอยางนี้ คนตางดาว 

นี่ไมใชบุคคลตรงที่เขียนไวขางหนาแลว ถาตีความตามตัวนะคะ เพราะฉะนัน้มนัจะตองบอกใหรูวาบุคคล 

นี้มันคือใครกอน มนัถงึจะมาขยายวา คนตางดาวนี่คือเปนผนวกดวย 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิูสกลุ  :  จริง ๆ แลวในสวนนี้มนัมีคนอภิปรายวา คาํวา ชนชาวไทย 

เขาอยากใหเอาออกดวยซ้าํไปนะครับ แตวาเขามวีา ถาหากไปอยางนั้นแลว รัฐเราจะตองเปนภาระ 

ไปดูแลคนตางชาติดวย ก็เลยมาใสสวนนี้ หมายความวา เด็กที่เกิดหรือคนไรรัฐที่มาอยูในเมืองไทย 

เขาควรจะไดรับสิทธิข้ันพืน้ฐานจากรัฐนะครับ ก็เลยเขียนขยายลักษณะนี้วารวมถงึคนกลุมนอยหรือคน 

ไรรัฐอะไรพวกนี้สวน Wording คุณหญิงชวยดูก็แลวกัน นี่ผมเขียนขึ้นพยายามที่จะใหมันครอบคลุมนะครับ 

แตวา Wording จะแตงอยางไรก็ตองชวยดูกันอีกนะครบั 
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  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  หรือวาเอาแคไดรับการบันทึกการเกิดเทานัน้หรอืคะ 

อยางอืน่เขาไมไดรับ ถาเขียนอยางนี้แปลวา เขาไดรับความคุมครองสทิธิเชนเดียวกบัชนชาวไทย แปลวา 

ชนชาวไทยมีสิทธิอะไร สิทธติามกฎหมายไปเลือกตั้งไปอะไรอยางนี้ใชไหมคะ สิทธใิชไหมคะ  

ไมใชใชไหมคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือตรงนี้ที่จริงตองอธบิายดวยซ้ําไปนะครับ คือ 

บันทกึการเกิดหมายถงึวา ไมใชรับรองการเกิด บันทึกวาเขาเปนใครมาจากไหนอยางไร เพื่อที่จะเปน 

ประโยชนในการที่จะโตขึน้แลว อาจจะสงกลับสงอะไรจากตางประเทศ สมมุติวาพวกพมาเขามานี ่

ทุกวนันี้กระทรวงมหาดไทยไมยอมบันทึกการเกิด ไมยอมลงทะเบียนเลย  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  อันนัน้หมายความวาเขาเกิดในเมอืงไทยหรือเปลาคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เกิดในเมืองไทย ตอนนี้ก็ไดรับการบนัทกึการเกิด 

เพราะความเขาใจนีห่มายถงึวา พอจดทะเบียนปบไดสัญชาติไทยเลย ซึ่งตรงนัน้เราพยายามตอสูอยู 

ก็ปรากฏวา กม็ีสวนที่ไมเห็นดวยเยอะ ซึง่ผมก็เปนคนเสนอเองประเด็นนี้ในที่ประชุมบอกวา เด็ก 

สวนใหญมันไมมี พอเกิดมาแลวเราจะสงกลับ เขาก็ไมรับ เขาบอกวา มนัไมมีหลกัฐานวาเปนลกูใคร 

เหลาใครก็ตองบันทึก 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  เขาไมไดลงทะเบยีนราษฎรอะไรไมใชใชไหม  

แลวบันทึกการเกิดจะทาํอยางไร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกลุ  :  ไมใช บันทกึการเกิดกสุ็ดแทแตวาจะไปบันทกึอยางไร 

วาใหเขานยัเอง แตไมใชบันทึกแลว เขาจะไดสัญชาติไทยแบบคนไทยที่เราคลอดลูก เราไปแจงทะเบียน 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ไปแจงเกิดใชไหมคะ เกิดโรงพยาบาลนี ้โรงพยาบาลก็

ตองจดบันทกึ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อันนั้นจะไดสัญชาติไทยไดอะไรตามบิดามารดา 

แตตรงนี้ไมไดมุงหมายไปถึงขั้นนัน้ จะเอาแคใหเขารูวามีตัวตนแคนัน้เอง 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ก็เหมอืนเมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันดูคนคนคนแลวก็มีผูหญิง 

อันหนึ่งอยูในคุกกันนะคะ แลวก็เปนชาวพมาหรือชาวลาวก็ไมรู แลวกม็ีเด็กลุกขึ้นมานารักมาก ออกมา 

รายการทุกวันเลยนะ เด็กคนนัน้นารักมากจนคนทัง้คุกเลยรักเด็กคนนี ้แตเด็กคนนี้ไมมีหลักฐานอะไรเลย 

แลวจะกลับไปอยางไร คือผูหญิงคนนี้เขามาเปนเมียคนไทยแลวก็มาเกิดลูก ดิฉันฟงดูแลวรูสึกมัน 

อยางไรไมรู จะทําอยางไร แลวเด็กสุดแสนจะนารัก ก็คือตองถูกผลักดนัใหกลบัไปอะไรก็ไมรูนะคะ  

คือ ไมอยากคดิตอมันเปนอจินไตย คิดตอไปแลวจะกลุมมาก เครียดอะไรอยางนี้ แตวามนัคือตัวอยาง 

ที่ดิฉันมาอานตรงนี้แลวรูสึกมันก็เปนสวนหนึง่ทีจ่ะทาํอยางไรกับคนเหลานี้ เกิดในเมืองไทย แมกอ็ยาก 
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จะอยูเมืองไทยตอไป แตวาออกจากคุกแลวจะตองไปทีศุ่ลกากรแลวจะตองถูกผลกัดันกลับไป มนัมีปญหา 

เยอะแยะเลย ฟงดูคนทั้งคกุก็รองให พอเดก็คนนี้ออกจากคุกใชไหม มใีครดูบาง ดูแลวรูสึกอินมากใน 

เด็กคนนี ้

  ประธาน  :  ขออนุญาตนะครับวา ถาดูแลวนีน่ะครับ เราก็บันทึกอยางนี้ซึ่งเหน็ตรงกนัวา 

ควรจะบันทึกในสวนนี้เอาไวดวย แตวาเนือ้หาสาระหลกันี่ก็คงจะเขาใจตรงกันแลวนะครับวา การบันทกึ 

การเกิดตางกบัการอางสิทธติามกฎหมาย ซึ่งเปนอกีเรื่องหนึง่ การอางสิทธิตองอางสทิธิไดเฉพาะ 

ชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมวด ๓ นีน่ะครับ ทนีี้คําวา สวน เดี๋ยวลองชวยพจิารณา อยางไรก็ฝากอยางนี ้

ไดไหมครับวา ทางทีมที่ทาํเดี๋ยวชวยหารือกับคณะทาํงานอีกที โดยเฉพาะทานวัชรินทรซึ่งชวยคนหาราง 

Draft แรกมาตรงนี้ดวยสวนหนึง่นะครับ ทนีี้เมื่อกีน้ี้เรายงัไมไดสรุปครับวา ตกลงวาเราตองทาํวิธกีาร 

ในกรอบใหญทั้งหมด สวนทีเ่ขาจะฝากนีน่ะครับ ซึ่งเขาบนัทกึไวเปนชวง ๆ มนัมีไดสองแบบนะครับ  

นั่นก็คือ เราก็รอหรือไมก็ ผมไมทราบวาเราจําเปนตองไป คือใหเปนความริเร่ิมจากเรามันนาจะไปเปน 

ขอเสนอจากตรงนี้ แลวเสนอเขาคณะกรรมาธิการนะครับวา จะเห็นควรอยางไรแลวใหคณะกรรมาธิการ 

ชี้จะไดไหมครับ แตในเบื้องตนตองดูวามปีระเด็นวาตองไปถามคณะกรรมาธิการของเราหรือเปลานะครับ 

วาขอมติตรงนีไ้ปก็เปนเรื่องทีเ่ราทราบมาแลว แลวก็จะไดทําไป เร่ืองจะไดจบ เพราะวาเราทราบแลววา 

มันตองมกีารบันทกึเรื่องบางเรื่องนะครับ แตวาถาดูแลวผมก็ไมคอยแนใจเทาไร เนื่องจากวามันเปนเรื่องที ่

มันไมใชความริเร่ิมจากของชดุนี้ เปนความริเร่ิมของคนทีย่กรางครับ จําเปนตองไปถามหรือวาเขาตองสง 

มาอยูแลวครบั  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เรียนอยางนี้ไดไหม คือถามันมีจุดอางอิง สมมุตวิา 

เขามีแบบเอากรอบ ๑ เขาจะมีอยางนี ้หรือวากรอบ ๓ ก็ตามที สมมตุิวาเราไดจากรายงานการประชุม 

มีมติมาอยางนี้ เราก็เอามาลงแลวเราก็ Refer เขาวา เรามาอยางไร แตถานอกจากที่เราหาไดตามมติเขา 

ถาเขาจะเพิม่เติมนาจะทาํหนังสือมา คุณหญิงวาอยางนั้นดีไหมครับ ไมอยางนั้นเราจะตองไปรอ  

นอกเหนือจากนี้ใหเขาทาํหนงัสือมา แตถาตรงนี้เรา Refer ได ก็คือมี Authority ตรงไหน 

  ประธาน  :  เรามีสวนหนึง่ที่เราจะรูเองคือ รูจากการอานบันทกึการประชุมและรายงาน 

การประชุมของเขา แลวเรากพ็ิจารณาไดเอง ถาเขาไมสงอะไรมา เรากว็าไปตามที่มหีลักฐานบนัทกึเอาไวได

ไหมครับ คือจริง ๆ แลวเปนอิสระตอกัน ทานเดโชก็บอก แลววนันีท้านคณิตก็บอก ซึง่เปนไปตามระบบ 

ใชไหมครับ แลวก็หลงัจากนั้นนี่จะมากจะนอยอยางไร อยางทีท่านประโภชฌบอกนะครับวา มีคนที่จะ

พิจารณาเรื่องนี้เพราะเปนความรับผิดชอบของตัวสภารางรัฐธรรมนูญอยูแลวนีน่ะครับ แตเราตองเดินหนา

แลวนะครับ แลวก็เอาไปตามนี้ เรามาถึงมาตรานี ้เราเหน็วาตรงนีม้ันตองใส อันอืน่มันยงัไมมานะครับ ทนีี้

สําหรับมาตรานี้นีน่ะครับ ผมขอเรียนใหทราบวา คําวา พนัธกรณี ระหวางประเทศ นี่ยงัไมนิง่ แลวก็ไมรูวา  
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วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

เขาจะแกจะอะไรกันอยางไรอีก แตเราเขียนตามที่เห็นปรากฏตรงนี้ไปกอนนะครับ คณุสุพจน ไขมุกด 

อะไรตาง ๆ เพราะวาหารือกระทรวงตางประเทศอะไรตาง ๆ แลวยังไมรูจะเปนอยางไร แลวเดี๋ยวตองไป 

ใน สสร. อีกนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     - ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๙/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

เดี๋ยวมนัก็จะออกมาวาถาเราไดขอมูลเพิ่มเติมเราก็ตองมาแกตามอยูแลว เพราะวาเราตองอานรายงาน 

การประชุม สสร. แลวก็มาแกตาม เราทาํใหเดินหนาตรงนี้ไปกอนแลวเราก็จะมวีันที่ เอกสาร ขอรอง 

อยางนีน้ะครับวา โปรดใสวันที่วาเราประชมุอนุกรรมาธิการเมื่อวนัที่เทาไร เรานับคร้ังดวยใชไหมครับ 

อนุกรรมาธกิารครั้งที่เทาไร วนัที่เทาไร เปนขอความทายกระดาษ แลวก็อยางนีน้ะครบั ขออนุญาตนิดเดียว 

ในหมายเหตุ กรอบ ๑ ใชคําวา รายงานบนัทกึการประชมุ รายงานการประชุมก็รายงานการประชุม  

บันทกึการประชุมก็บนัทกึการประชุม ชวยเคลียรหนอยนะครับวาเปนรายงานการประชุมหรือวาบนัทกึ 

การประชุม ไมเหมือนกนันะครับ อยาใสรวม ๆ วารายงานบนัทกึการประชุม ชวยเชค็  

  นางภิรมย เจรญิรุง  :  ขออนญุาตนะคะ จะบอกนอง ๆ วาถาเปนรายงานการประชุม 

ก็คือเปนของชวเลข ถาบันทกึการประชุมกจ็ะเปนอยางทีท่ํา คือทํากันในหองประชุมอยางนี้เรียกวา 

บันทกึการประชุม ถารายงานการประชมุจะเปนทุกคําพดูและก็มีชื่อคนทีพู่ดเรียกวา รายงานคะ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาผมไปอานเจอจะอยูในรายงานบนัทกึการประชมุ 

อันนี ้แลวก็มีรายงานการประชุมอีกสวนหนึ่ง แตเขาสรุปไวที่บอกใหไปตาม คือบางอนัก็จะมีในนั้น อันนี ้

ผมเจอในนั้น ก็เลยใส เพราะวาถาไปอานแลวมันยาวมากไมรูอยูตรงไหนหาไมเจอ แตอันนี้จะเจอชัด ๆ เลย 

  ประธาน  :  คือจริง ๆ อันนี้เปนบันทึกการประชุมใชไหมครับ ที่จริงไปตรวจสอบได 

เพราะวารายงานการประชุมมีความนาเชื่อถือมากกวาบนัทกึการประชมุนะครับ ละเอียดกวา 

ขออนุญาตตกลงอยางนี้ครับ ถามีเขียน จริง ๆ แลวมันตองมีแนในรายงานการประชุม เพยีงแตวาเขาทํา 

หรือเปลา เพราะบางอยางเขาไมไดทํา ถามีทําตองอางรายงานการประชุม ถาไมมีคอยอางบนัทึก 

การประชุม ขออนุญาตตกลงอยางนีน้ะครบั  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  การประชุมพูดหลายครั้งเลยเรื่องนี ้นพรัตนไปดู ผมจํา

ไดวาผมพูดหลายครั้ง  

  ประธาน  :  อยางนอยครั้งนีต้องมีเขียน อยางนอยก็คนได เพราะฉะนัน้วนันีเ้ราได 

๔ มาตรา เดี๋ยวถาทานใดอยากประสงคจะชวยเปนวทิยากรเวลาที่ออกไปที่ลําปาง ทีม่หาสารคาม 

ชวยกรุณาแจง ขออนุญาตปดประชุมนะครับ และครั้งหนาเรากจ็ะทาํมาวาที่แกเปนอยางไร และก็จะไลตอ 

สําหรับประเดน็อื่น ๆ และนดัประชุมคร้ังตอไป เชิญครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือในสวนของผม กรอบ ๑ ผมก็เขยีนไปไดเยอะแลว 

นพรัตนก็พมิพ เราจะไดเขาทีป่ระชุม ผมกจ็ะเขียนไปเรื่อยเทาที่มีเวลา มาตราไหนที่มีขอมูลผมก็จะ 

พยายามเขียนแลวก็เอาเขาทีป่ระชุมแลวมาดูอีกทีหนึ่ง  

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณฯ         ศิริพร ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  กอนปดประชุม ขออนุญาตนัดประชุม คร้ังตอไปวันจันทรที่ ๔ มิถนุายน 

๑๓.๓๐ นาฬกิา ขออนุญาตเรียนนะครับวาจริง ๆ แลวที่จะมกีารพจิารณาอยางเขมขนในสภาราง

รัฐธรรมนูญกค็ือวันที ่๑๑ ถงึวนัที ่๓๐ มิถนุายน อันนั้นจะเปนขัน้ที่เขาอภิปรายกนัอยางเขมขนเลยนะครับ 

เร่ิมอภิปรายจริงประมาณวนัที ่๑๑ มถิุนายน แลวก็ไมทราบวา สสร. จะประชุมสัปดาหละกี่วนั  

ถึงวนัที่ ๓๐ มถิุนายน จะเปนชวงแบบในสภารางรัฐธรรมนูญในเรื่องนี ้ขออนุญาตปดประชุมนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 


